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สวัสดีครับปีที่แล้วก็ได้มา ปีนี้ก็มาอีก ที่มาปีที่แล้วก็บอกไว้ว่าขออนุญาตสัก 3 ปีชวนกันมา 
เนื่องจากผมก็ต้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพูด ปีนี้ก็สุกเอาเผากิน เพราะว่าเรื่องทำก็ไม่ได้
มากมายอะไรเลย เรื่องที่ซ้ำกัน คนที่เคยเห็น Slide แล้วก็ฟังต่อก็แล้วกันนะครับ แต่ก็ดีใจนะครับที่
มีโอกาสได้มาพูดในเวทีลักษณะอย่างนี้ครับ เพราะผมไม่ค่อยได้ออกไปไหน เนื่องจากเดินทาง
ค่อนข้างลำบาก แล้วตัวเองก็มีปัญหาเรื่องการเดินทางเนื่องจากว่าเมารถครับ  

ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าโรงพยาบาลด่านซ้ายเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ แล้วเราก็ทำระบบ
คุณภาพมาตั้งแต่ปี 42 คือทำ ISO, HA 48, HA 2550 ตอนนี้ก็กำลังส่ง Appication ปี 54 ครับ 
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ก็ต้องพูดก่อน เพราะว่าเวลาฟังผมพูด คนจะสงสัยว่าผมมีคุณภาพรึเปล่า ผมก็ต้องบอกว่าผม
มีคุณภาพครับ ต้องบอกก่อนเลย แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยกลับไปทบทวนตัวเราเอง ว่าที่ผ่านมาเรา
ทำงานก็มองไปข้างหน้าตลอด เราไม่ค่อยทบทวนตัวเราเอง เราพบว่าการทำงานในลักษณะบน จะ
เห็นเลยว่าโรงพยาบาลเรามีความสุขขึ้นไม่ใช่แค่การรับรองคุณภาพครับ  

ในปี 2544 เรามีความรู้สึกว่าโรงพยาบาลเรามีลูกหลานเยอะ แล้วเราก็อยากให้ลูกหลานเรา
ได้อะไรๆ เหมือนกับคนในเมืองที่เค้าเจริญแล้วได้ รวมทั้งลูกผมด้วย เราจึงจัดเทศกาลนิทานแห่ง
ความสุข ห้องประชุมเต็มล้นเลยครับ เพราะคนในตลาดก็อยากเข้าด้วย เพราะเราเชิญนักจัด
กิจกรรมเด็กเข้าไปทำงานที่โรงพยาบาล ทำอยู่ 2-3 ปี เราก็รู้สึกว่า “เออใช้ได้” ซึ่งเรารู้สึกว่ามี
ความสุขมากกว่าการได้รับ ISO ด้วยซ้ำไป 

ในองค์กรยังจำได้เลยนะครับว่า ตอนเราทำ HA ครั้งที่ 1 เราก็ผ่านอย่างหวุดหวิด ไม่ใช่ครับ
ขอแก้คำพูดใหม่ครับว่า ก็คงไม่หวุดหวิดก็คงจะมีฝีมือพอสมควรที่ผ่านมาได้  และจำได้ว่า
กระบวนการเด็กนั้นเติบโตขึ้น แล้วเราก็พบว่า เรามีความสุขกับการทำงานกับเด็ก ในเร่ืองเพาะกล้า
ของอำเภอเรา ก็เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นจนชินที่ต่างจังหวัดนั้น เห็นแล้วหดหู่มากเหมือนกับหลายๆ
ห้องที่กำลังบรรยายเรื่องเด็ก ซึ่งมันแตกต่างจากเด็กในเมืองเยอะครับ เราทำเรื่องเด็ก แล้วเราก็มี
ความสุข แล้วคนในองค์กรก็มีความรู้สึกว่าดี  
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ในกระบวนการเหล่านี้ เกิดขึ้นได้ เพราะว่าเรามีโอกาสไปสอบถาม เราผ่านการอบรมจากพี่
โกมาตร และจากคุณหมอวิธาน ในเรื่องกระบวนการจิตวิวัฒน์ ไปถามเค้าในความรู้สึกของคนใน
องค์กรและถามตัวเราเอง ลองถามผม ผมก็ได้รูปนี้ว่า พอเรา Re-Actcredit ในปี 52 เราพบว่าคนใน
องค์กรมีความสุขมาก แล้วก็พบว่าความสุขที่ได้ไม่ใช่การได้มารับรางวัล HA ครับ แต่ปรากฎว่าเผอิญ 
เราถูกให้เข้าไปทำกระบวนการพัฒนาจิต หรือกระบวนการจิตวิวัฒน์ ของมูลนิธิสดศรีฯ ดีครับ ถ้าไม่
เข้ากระบวนการนี้คงบ้า เพราะ HA 2 นี้ก็ยากมาก และช่วงนั้นก็เป็น Verion ใหม่ด้วยครับ ก็กำลัง
คิดอยู่ว่าตอนทำ HA 3 เราจะบวชพระรึเปล่า ยังไม่แน่ใจว่ามันจะยาก และดูทิศทางว่ามันจะดีขึ้น 
แต่ที่เล่ามาให้ฟังก็คือ มันเป็นการทบทวนตัวเอง ลองถามตัวเราเองว่าได้ทบทวนตัวเราเองไหมใน
การทำงาน เราไม่ค่อยได้ทบทวนตัวเราเองนะครับ แล้วเราก็มักไปชื่นชมอันโน้นก็ใหม่ อันนี้ก็ใหม่ ดี
ตลอด รับตลอด แล้วก็ประชุมกันตลอด ไม่เคยได้มาภูมิใจในชีวิตตัวเอง ผมภูมิใจครับที่ผมก็ทำงานมี
คุณภาพครับ 

 วันนี้ เวลานี้ ที่โรงพยาบาลด่านซ้ายนะครับ และเพ่ือเป็นการยืนยันกับอาจารย์ด้วยนะครับ
ว่า เวลานี้เรากำลังทำ CQI วันที่ 2 ภาพนี ้เป็นการทำ CQI เมื่อวานนี้นะครับ  
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เวลาเราทำ CQI ในโรงพยาบาล ก็จะมีคนอยู่ 4 ประเภทด้วยกัน พูดถึงเร่ืองคนนะครับ คนที่ 
Comment ก็จะเป็น Lead 1 ก็เป็นผู้นำระดับหนึ่ง พวกนี้ก็จะเหมือน คุณม้า คุณเพชร คุณโจ้ มา
เองก็จะจัดเต็มที่เลยครับ เหมือนเดอะสตาร์ ส่วน Lead 2 ก็เป็นพวกระดับหัวหน้างาน ก็จะคอยยืน
ข้างหลังใครจะเตะหรือแตะลูกน้องข้าไม่ได้ ลักษณะนี้ก็จะทำงานเป็นทีม เป็นพวก ส่วน Lead 3 
เป็นผู้ดำเนินการประชุม ส่วนน้องใหม่ที่เข้ามาในโรงพยาบาลรับหน้าที่ Persent หรือขึ้นเขียง 
บรรยากาศก็เป็นแบบวัฒนธรรมของเรา การทำงาน CQI ของเราไม่ใช่เป็นการล่ารางวัล แต่เป็นเวที
ให้แต่ละระดับได้แสดงบทบาทของตัวเอง นี้แหละครับ คือ บทแรกของการสร้างยอดขุนพลครับ 

อย่างเมื่อวานนี้ คนที่ใส่เส้ือแดงไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับราชประสงค์เลย เผอิญเค้าหนาว
เค้าก็ใส่มา คนที่ใส่เสื้อแดงนี่เข้าเป็นพนักงานซักฟอก แล้วเค้าก็เข้าฟัง CQI เข้าลงเวรด้วย เข้าต้อง
นำเสนอเรื่อง การซักผ้าและตากผ้า อะไรสักอย่างหนึ่ง ก่อนหน้านั้น CQI เป็นเร่ืองของคลีนิกทั้งหมด
เลย ผมก็เห็นเค้าตั้งใจมากเลย ตั้งใจฟังมาก นึกในใจเค้ารู้เรื่องบางรึเปล่า เพราะเค้าพูดแต่ศัพท์
ภาษาอังกฤษอย่างโน้นอย่างนี้ ผมก็ถามว่าเป็นไงบ้าง เค้าตอบว่า “คุณหมอไม่รู้เรื่องหรอก” หมอ
เลยถามต่อว่า แต่ทำไมท่าทางเราสนใจมากเลย และตั้งใจฟังมาก เค้าตอบว่า “เหมือนฟังพระเทศก์
ครับ คือ เวลาเราไปวัดฟังพระเทศก์ไม่รู้เรื่องหรอก แต่เรารู้สึกได้ ผมก็ร้องโอ้ ว่าทำไมรู้สึกได้ เค้า
ตอบว่า “ผมรู้สึกว่าโรงพยาบาลนี้เอาจริง ถ้าแม่ผมป่วยมาโรงพยาบาลนี้ สงสัยแม่ผมจะรอด ผม
มั่นใจครับหมอ เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็เป็นเร่ืองปกติ เพราะวัฒนธรรมต่างกันมาก แต่
ขอแค่รู้สึกก็พอแล้ว แต่ถ้ารู้สึกง่วงก็หลับได้ ผมไม่ได้ว่าอะไร นี้คือความรู้สึก สิ่งที่เราขาดมากใน
องค์กรก็คือ เราไม่เคยสอบถามความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานกันเลยไช่ไหมครับ เรามัวแต่ทำ 3 D ทุก
วันนี้ คนที่ทำงานในโรงพยาบาลก็จะเป็นแบบนี้ เดี่ยวสักหน่อยก็จะมีการประกวดโรงพยาบาลที่มี
ห้องดูแลเด็กดี ประกวดศูนย์เด็ก ประกวดโรงพยาบาลสต. ประกวด 3 D หมดเลย ผมก็เลยหารูปที่
เข้ากับบรรยากาศการประกวด คือ รูปนี้ชัดเจนมากเลยครับ 
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 ก็คือรูปนี้เป็นความรู้สึกของผมว่าผมเป็นเบอร์ 5 หรือเบอร์ 7 ในชีวิตของควายนี้นะครับ ใน
สมัยก่อนก็ทำไร่ ไถนา ก็เหนื่อยแล้ว พอมนุษย์เราหมดหน้านาก็นำมาแข่งอีก ก็ลำบากอีก  เราต้อง
ถามตัวเองว่า เรากำลังหลงทางที่จะเข้ากระบวนการประกวดเหล่านั้นรึเปล่า ถ้าเราเห็นว่าการ
ประกวดเหล่านั้น เราได้มาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจชั่วคราว เช่น ได้สองขั้น หรือได้รับคำยก
ย่องแบบจอมปลอม ก็แล้วแต่ท่านนำไปคิดดู แต่ผมก็คิดว่าสงสารควาย และผมก็คงเป็นเบอร์ที่วิ่ง
ออกนอกลู่ เพราะประกวดไม่ไหวแล้วนั้น  

 บรรยากาศทุกวันนี้เป็นอย่างงี้จริงๆ ผมก็รู้สึกว่าอย่างงั้น เพราะอะไรละครับ ก็เพราะว่า
หลายคน ก็เพราะว่าหลายคน ผมก็ได้ฟังแล้วว่า ทุกโรงพยาบาลในเดือนมีนาคมกำลังทำอะไร ถ้า
เป็นโรงพยาบาลของรัฐก็กำลังทำ KPI ตัวชี้วัดพิจารณาความดีความชอบไช่ไหมครับ หน้าที่ของทุก
คนก็คือ Clockfix ของตัวเอง อันที่สูง อันที่ต่ำ ตัวชี้วัดขององค์กร 1,2,3,4,5 โรงพยาบาลของผมก็มี
ตัวชี้วัด และผมก็มีคุณภาพและโรงพยาบาลผมก็ทำคุณภาพ ปัญหาอยู่ที่ว่าผู้บริหารทำตัวซื่อสัตย์ต่อ
กฎระเบียบ และตัวชี้วัดต่างๆ ต่อผู้มีอำนาจเหนือเค้า และต่อผลประโยชน์ตัวเอง และองค์กร  
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 ทุกวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ แต่เรายึดติดกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เราก็จะไม่เห็นความรู้สึกของคนใน
องค์กร และขุนพลก็คงสร้างลำบาก ผมคิดว่าอย่างนั้น แต่ไม่ใช่ว่าผมมัวแต่ไปเอาใจอย่างเดียว ผมก็
ต้องทำหลักการตรงนี้ด้วย แต่ไม่ใช่ว่าผมสนใจแต่สิ่งนี้แล้วต้องดำเนินการแต่สิ่งนี้ในโรงพยาบาลนะ
ครับ แต่ปัญหาของเราเป็นสิ่งนี้ครับ ผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ความบังเอิญครับพี่โกมาตร ผมเตรียม Slide 
ด้วยใจจริงๆ พี่โกมาตรนั่งอยู่ข้างหน้าครับ การเปลี่ยนแปลงของผม ผมจบแพทย์ปี 30 ครับ ผมก็
ไม่ใช่เป็นคนแบบนี้เมื่อปี 30 ก่อน ตอนที่ผมจบแพทย์ปี 30 ผมคิดอยู่อย่างเดียวครับว่า เมื่อไรผมจะ
ไปเรียนต่อ ไม่ได้คิดอะไรเลย และทำงานไปเรื่อยๆ เพียงแต่ผมกลับบ้านลำบาก เพราะรถไม่ค่อยมี 
พอปี 41-42 พี่โกมาตรเรียนจบจากต่างประเทศมาใหม่ๆ ไม่มีใครหลวมตัวเอาพี่ไปสอน ก็เลยเชิญพี่
โกมาตรมาที่โรงพยาบาล พี่สอนรูปนี้ให้ผม  
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รูปนี้ก็ของพี่โกมาตร ที่เราทำงานร่วมกันที่ด่านซ้าย คนในรูปทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่ครับ นายสุข
ก็ยังอยู่ รูปนี้มีอายุ 14 ปีแล้ว และพี่โกมาตรก็บอกว่าชุมชนเป็นอย่างนี้นะ ส่ิงที่เธอเห็นในชุมชนมีสิ่ง
ที่น่ามองมากกว่านี้เยอะเลย ทำให้ผมแปลกใจว่ามีคนคิดแบบนี้ด้วยเหรอ ทั้งๆ ที่เค้าเป็นหมอ พอได้
ฟังแล้วทำให้ผมสนใจและมีความคิดที่จะเริ่มเรียนรู้ชุมชนอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเลข แต่เน้นรับ
ความรู้สึก โดยเฉพาะเรื่องแผนที่เดินดิน ที่พี่โกมาตรเน้นนัก เน้นหนาเลย หลังจากนั้นก็เดินเรียนรู้
ชุมชน  
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แต่การเดินชุมชนในปัจจุบัน เราเดินเช็คว่าใส่สายเบ็ดครบไหม น้ำหนักครบไหม แต่จริงๆ 
แล้วพวกเรารู้สึกอะไรในการเดินไปในชุมชน ทุกวันนี้เวลาผมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แต่ละครั้ง ผม
ไม่ทำอะไรเลยนอกจากไปรับความรู้สึกของชาวบ้าน เดินก็เพราะว่าเวลาออกหน่วยพอสว. เค้าจะให้
มีคนเดินตรวจ ผมก็จะสบายเดินรับความรู้สึก โดยเฉพาะความรู้สึกตัวเอง พี่โกมาตรก็สอน และเรา
เร่ิมสนใจในจุดนี้ อีกอย่างหนึ่งคือโชคดีที่ได้มาอยู่ด่านซ้าย และมีโอกาสได้ทำงานวิจัยท้องถิ่นร่วมกับ
ท่านอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ท่านไปเยี่ยมเราเมื่อปี 45 เผอิญที่ด่านซ้ายมีงานประเพณีบัวหลวง 
และอาจารย์ได้บอกว่า “ภักดี น่าสนใจนะ” ที่เธอได้อยู่ในเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาก มี
การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย และเป็นประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศ และผมก็ตอบรับท่าน
อาจารย์ว่าครับๆ และเข้าร่วมทำงานวิจัยด้วยกัน และผมก็ต้องตกใจมากที่อาจารย์ได้พาผมไปยืน
ตรงนี้ แล้วบอกผมว่า ภักดี เธอรู้ไหมว่าเขานี้คืออะไร ผมหน้างงเล็กน้อย อาจารย์เลยบอกว่า เขานี้ก็
คื อโปรตีน  เก้ ง กวาง ไม้ ไผ่  ก็คื อ  ไม้ฝาเชอร่า น้ ำ ก็คื อ  ช่องทาง Thansport ข้าว ก็คื อ 
คาร์โบไฮเดรต ให้พลังงาน ผมถามอาจารย์ต่อว่า ทำไมอาจารย์มองได้หมดและทะลุปรุโปร่งขนาด
นั้นเลย ท่านเลยบอกว่าเราต้องรู้จักชาวบ้าน ถ้าเราไม่รู้จักเค้ามาก เราก็ทำงานลำบากครับ ผลที่
ตามมาก็คือรูปนี้ครับ  
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รูปนี้ทำให้มั่นใจว่าการอยู่ร่วมกับชาวบ้านต้องเป็นธรรมชาติ ผมเลยถามอาจารย์ว่า 
“ธรรมชาติเป็นอย่างไรครับ” อาจารย์ท่านตอบว่า “ธรรมชาติ มีแค่ 3 อย่าง” คือ  

1. ต้องหลากหลาย ถ้าเหมือนๆ กันหมด เหมือนดังตัดเสื้อโหลหลายๆ ตัว ไม่ใช่แน่นอน 
ธรรมชาติยิ่งหลากหลายย่ิงดี 

2. ต้องเปล่ียนไปตามสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เช่น ฤดูน้ำเป็นอย่างไร เวลานี้ เดือนนี้
ของชาวบ้านทำอะไร  

3. ธรรมชาติต้องเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ข้อนี้ช่วงหลังๆ นี้เร่ิมหายไปครับ 

และอาจารยได้บอกว่า นี่คือ “สรณะ” ที่ เธอต้องใช้ในการทำงาน ดังนั้นผมจึงมั่นใจและไม่
ค่อยกลัวเลยทุกวันนี้ เพราะถ้ามีปัญหาอะไรก็จะปรึกษาชาวบ้าน นี่คือ “ทุนชีวิต” ของเรา และเป็น
หลักของการทำงานที่ด่านซ้าย หรือเรียกว่า “ระบบ Eco-System” ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของคน
กับสิ่งแวดล้อม เราเองกับสิ่งเหนือธรรมชาติ และต้องขอบคุณที่ทำให้ผมได้เรียนรู้กับสิ่งตรงนั้นครับ 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเกริ่นนำในเรื่องของการผลิตยอดขุนพล แต่แปลกครับ ทำไมผมจึงคิดอะไร
แปลกๆ ในส่ิงที่คนปกติดู อย่างที่คุณหมออุดมพูดให้ฟังในเรื่องของทฤษฎี Maslow  
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คนทีเ่พียงพอ 
 

 
 

ปีนี้มีการประชุมเรื่องของ “คน” เป็นจำนวนมาก และมีฟังมากเช่นกัน ผมคิดว่าเรื่องของคน
มีปัญหามากในบางประเทศ อย่างตอนนี้เรามีคนสาธารณสุขในประเทศ เรามีวิทยาลัยพยาบาลเยอะ 
ผลิตแพทย์เยอะ คนก็มีปัญหาเยอะ ยกตัวอย่าง ในประเทศฟิลิปปินส์มีพยาบาลที่อยู่ตามเกาะเล็กๆ 
เรียนเก่งในหมู่บ้าน ได้ทุนจากรัฐบาลมะลิลา เรียนที่มะลิลา พอเรียนจบก็โดนซื้อตัวมาอเมริกา 
สุดท้ายคนชายขอบของประเทศฟิลิปปินส์ก็ขาดแคลนคนสาธารณสุข ซ้ำซาก ตอนนี้ WHO จึง
หนักใจมาก เพราะทั่วโลกก็มีปัญหาอย่างนี้หมด อย่างเช่น หมอที่อยู่ในประเทศเดนมาร์ก เป็น
ปากีสถาน เป็นอินเดีย สาธารณสุขก็ย่ำแย่ ทำให้ทั่วโลกมีปัญหาอยู่ แต่ก็ไม่อยากจะพูด แต่ขอพูดอีก
นิดหนึ่ง คือ พยาบาลที่นิวซีแลนด์ที่เกิดขึ้น ก็เริ่มมีตัวอย่างให้เห็น และมีหนังหลายเรื่องชี้ให้เห็น 
ขั้นตอนของคนก็ยังมีปัญหาอยู่ กระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเราผลิตคนพอแล้ว แต่ไม่จริงครับ 
เพราะเรามีปัญหาเรื่องการกระจาย และไปบอกว่าเรามีคนดีที่เพียงพอ ไปบอกแบบนี้ได้อย่างไร 
อย่างเช่น ด่านซ้าย มีบทเรียนใน 3 เรื่อง คือ อย่างแรก เราต้องคัดคนในท้องถิ่นให้ได้ นี้คือ หลักการ
ทีด่านซ้ายต้องคิด และอย่ายอมแพ้ในข้อจำกัด เดี๋ยวผมจะเราให้ฟังว่าทำอย่างไรครับ อย่างที่สอง ก็
คือ ค้นหาว่าแต่ละคนมีความฝันอะไร เดี่ยวจะมีตัวอย่าง และต้องรู้ว่าเค้าอยากทำอะไร มีความ
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ปราถนาอะไรในชีวิต และสุดท้าย ก็ต้องสร้างบรรยากาศในโรงพยาบาล ไม่ใช่ Healing Environment o
นะครับ ไม่ใช่ให้มีโรงพยาบาลสวย แต่ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานนี้ละครับ คือ หลักสำคัญที่ต้องทำให้
เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นคนที่เพียงพอนี่เป็นโจทย์แรกที่มีปัญหามากในการทำงานของชุมชน และอย่างที่ผมอยู่เป็น
ชายแดนแบบนี้ เดี่ยวก็มีประชุมโยกย้ายกัน อาทิตย์หน้าก็มีประชุมเรื่องโยกย้ายอีก ผมอยู่ที่นี่มา 24 ปี ก็พบแต่
ปัญหานี้ และก็คิดว่าเมื่อไรจะเลิกประชุมเรื่องนี้ซะที  

 

 

 

ดังนั้นผมขอยกตัวอย่างที่ด่านซ้ายนะครับ สิ่งหนึ่งที่กระทรวงยังไม่เคยทำกันเลย แล้วยังหลงทาง ผมก็ขอ
ใช้เวทีนี้หาเสียงกับพวกเราว่า “เราหลงทางว่าเราต้องเพิ่มคุณค่าการศึกษาพยาบาล” ให้พยาบาลเข้าสอบในระบบ
เอ็นทราน แล้ววิทยาลัยพยาบาลจะได้คนเก่งๆ  เข้าเรียน แล้วดูถูกเด็กด่านซ้ายว่าขาดไอโอดีน แล้วไม่มีคุณภาพ 
เด็กด่านซ้ายสอบกี่ครั้งก็ไม่ได้ แต่จำได้เลยครับว่า พอไปศึกษาประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลด่านซ้าย พบว่า 
พยาบาลที่ได้รับทุนของสภากาชาดไทย และรพ.สมเด็จยุพราชที่ได้รับทุนของสภากาชาดไทย ได้คัดคนด่านซ้ายเข้า
เรียนด้วยครับ ซึ่งถ้าให้สอบนี้เด็กด่านซ้ายก็สอบสู้เค้าไม่ได้ ก็ต้องคัดคนด่านซ้ายไปเรียนที่สภากาชาดไทย 
ถึงแม้ว่าจะเรียนตก  ๆหล่น  ๆก็จบมาจนได้ครับ แต่จบมาก็มีศักดิ์ศรี แต่ถามว่ามีศักดิ์ศรีตรงไหน ดูหัวหน้าฝ่าย
การพยาบาลของเราในปัจจุบัน หลายท่านคงเคยเห็น และหลาย  ๆท่านก็เป็นหัวหน้าฝ่ายการต่างๆ  โรงพยาบาล
สมเด็จยุพราชส่วนใหญ่ก็จะมีบุคลากรเหล่านี้ฝังอยู่ ไม่ได้ฝังครับ อยู่ๆ ครับ  ๆอยู่ ยังไม่ได้ตาย ขอโทษนะครับ 
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หลังจากนั้นเราก็ได้ทบทวนตัวเอง และในปี 36 ผมก็เสนอว่า โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเองก็น่าจะมีช่องทางพิเศษ
กับสภากาชาดไทย ซึ่งรูปข้างบนนี้ คือ พยาบาลที่ถูกคัดให้ไปเรียนพยาบาลกลับมาเพื่อมาทำงานที่โรงพยาบาล  ซึ่ง
การคัดนักเรียนทุนได้มาจากคนท้องที่ แล้วคนเหล่านี้ ผมก็คัดเองทั้งหมดด้วย เพราะผมอยู่ที่นี้มานาน  เวลาที่ผม
คัดคนท่านทราบไหมครับว่า ผมคัดอย่างไร วิธีการของผมก็เริ่มจากคุยกับกรรมการโรงพยาบาล ไปดูว่าพ่อแม่เค้า
อยู่อย่างไร ไปดูบ้านเค้า ไปดูก้นครัวเค้าว่าเป็นอย่างไร ดูกันอย่างนี้เลยครับ ส่วนเรื่องเก่งไม่เก่งนี้เอาไว้ทีหลัง ไว้
ไปเรียนไปสอบก็แล้วกัน สุดท้ายทุกคนก็อยู่โรงพยาบาล ตอนนี้พยาบาลของเราประมาณ 20% เป็นนักเรียนทุน 
และอยู่โรงพยาบาลเรา เพราะเราคัดเอง คัดจากตัวเราเอง  ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ไม่ถูกต่อยอด ก็มีปัญหาครับ ซึ่ง
อันนี้ผมอยากจะบอกว่า กระบวนการเหล่านี้ใช้ได้ผลที่ด่านซ้าย คือ เราได้คัดคนในพื้นที่ให้ไปเรียน แต่ตอนหลัง
กระบวนการเราเปลี่ยนไปครับ คือว่า เราคิดแล้วหาทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งหลาย  ๆที่ก็ทำกันแล้ว 
และประสบผลสำเร็จ แต่อุปสรรคสำคัญคือ วิทยาลัยพยาบาลไม่ยอมรับเด็กที่ไม่ได้สอบในระบบเอ็นทราน ซึ่งไม่
ยอมเปลี่ยน อาจารย์อย่าโกรธผมนะ เพราะผมพูดความจริง อาจารย์ยอมเถอะ และเราได้พิสูจน์แล้วว่า เด็กเหล่านี้
กลบัมาทำงานได้ดี อย่างเด็กคนนี้ครับเป็น ICN โรงพยาบาล คนนี้ทำคลอดเก่งกว่าหมออีก คนนี้เป็น NP คนนี้ดูแล
ตึกเด็ก เป็นมือหนึ่งในการแทงน้ำเกลือให้เด็กครับ คนนี้มาเรียนต่อพยาบาลเรื่องผู้สูงอายุ ทำได้หมดครับ ซึ่งผมก็
ภาคภูมิใจกับเค้าครับ เพราะเราคัดมาครับ โดยใช้วิธีการท้องถิ่นคัดมา อันนี้คือวิธีการที่ด่านซ้ายที่มีเพียงพอ พวก
เราทราบนะครับว่าด่านซ้ายถึงแม้ว่าอยู่ไกล ก็ไม่เคยขาดพยาบาลเลยแม้แต่นิดเดียว เรามีพยาบาลเพียงพอและก็
เกินนิดหนึ่งด้วย เพื่อไว้ให้คนที่จะย้ายออก ให้เราเตรียมพร้อมระบบไว้เลย เพื่อจะได้ไม่ขาดคน อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าในวงการพยาบาลทีผ่มยกตัวอย่างนี้ เพราะว่าไม่ค่อยสนใจกัน ผมถามว่าคนพอไหม ที่ถามว่าคน
พอไหม เพราะในโรงพยาบาลชุมชนจะอยู่ที่ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการหนุ่ม  ๆที่เพิ่งย้ายมา แล้วก็ไปคุยกับที่ประชุม
สสจ.ในช่วงโยกย้ายเดือนเมษายน ว่าอันนีค้นหนึ่ง คนนี้สองคน สามคน โทษครับอันนี้ไม่ใช่หลักการวิชการอะไรเลย 
หมอคือมัวครับ พี่ช่วยน้องคนหนึ่ง สองคน คุณมองคนอย่างงั้นเลยเหรอ ผมไม่เข้าประชุมมาสองสามปีแล้ว ผมดู
แคลนเลยวิธีการแบบนี้  
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ผมถามพี่พยาบาลด่านซ้ายถึงเรื่องนี้ว่าจะทำไง พี่เปรมศรีบอกว่าทำอย่างงี้ค่ะคุณหมอ หลาย
ท่านคงรู้ว่ามีสูตรการคิดภาระพยาบาล พ่ีเปรมศรีคิดมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยครับ ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยทั้งปี 
120% ถ้าเกิน 120% หมอต้องหาพยาบาลมาให้ 1 คน ผมโอเคเลยครับว่า 1 คนต้องมา เวลาจะเอา
คุณภาพกับพยาบาล แต่เราให้คนเค้าน้อยเกินไปแล้ว จะให้ เค้าทำคุณภาพได้อย่างไร วิธีการนี้เรา
ต้องฟังเค้า กระบวนการนี้ผมว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ค่อยใช้วิธีการนี้ในการบริหารงาน ผมว่าพอมี
คุณภาพ ได้หน้าเอา เอาแค่นี้ก็พอ  
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อีกเรื่องหนึ่งครับอย่าง ward ครับ เราก็ดูครับว่า ถ้าปีนี้เกิน 130% แสดงว่าเราต้องหาคนให้
เค้าอกี 1 คน คราวนีถ้้าจัดเวรพยาบาล หมอก็อย่าไปอวดเก่งครับว่า ว่าวันนี้เข้าเวร สาม สอง ส่ี สอง 
เราจัดเวรที่หลากหลายมากเลยเวลาเอาคุณภาพกับเค้าถูกไหมครับ เราแบ่งพยาบาลมาแบบไหน เรา
ก็ต้องหามาให้ได้ กรรมการบริหารพอรับเร่ืองพวกนี้มาก็ต้องคิดว่าต้องหาให้ได้ เพราะหมอดันขยัน 
พยาบาลก็ต้องมีครบ ทำยังไงครับ ก็ต้องหาทางอื่น  

 

 
 

ทางอื่นเราก็ต้องเปิดจ้างพยาบาล ท่านลองคิดดูด่านซ้ายห่างจากลาว 20 กิโลเมตร เปิดจ้าง
พยาบาลครับ คิดดูกว่าที่โรงพยาบาลเลย ยังไม่มีใครสมัคร แล้วด่านซ้ายเป็นใครถึงยังกล้าคิดที่จะ
เปิดรับสมัคร คิดได้ยังไง เค้าพูดว่าหมอภักดีคิดไปงั้นๆ แหละ ไม่มีใครเค้ามาสมัครกับคุณหรอก ผม
ประกาศในที่ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเลยครับ ผมไม่ประกาศในที่ประชุมจังหวัดหรอก เพราะเค้า
ไม่เอากับผมด้วย แล้วผมก็ไปประกาศว่า “ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลูกหลานท่านที่เป็นพยาบาลอยู่ใน
โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ทั่วชีพทั่วแดนที่ไหนครับ มาเลยครับ มาสมัครกับผม ส่งรายชื่อมาเลย ผม
บอกได้เลยครับว่า ผมมีคนสมัครเกินโควต้าสมัคร มาเลยครับมา ขอโทษนะครับที่ผมใช้ภาษาถิ่น ทั่ว
ชีพทั่วแดน เดี่ยวทุกท่านลองไปแปลนะครับ แล้วเค้าก็มาผมก็บอกว่ามาเลยครับมา ทำให้ลูกจ้าง
ชั่วคราวในโรงพยาบาลเยอะขึ้นมาก เพ่ือจะให้ระบบออกไปได้ แต่สิ่งที่ได้มาคือ เงินเดือนครับ  
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ท่านเคยเห็นไหมครับการให้เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวพยาบาล คนจบพยาบาลมา เวลาจบมา
ทำงานในโรงพยาบาลมาถึงได้เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ได้รับเงินเดือน 7,000 บาท ให้คนใน
กระทรวงนั่งคิดกันนะครับว่า ใครเค้าจะมาสมัคร ถ้าเค้าไม่ปัญญาอ่อน แล้วก็เป็น CPA มาก่อน ไม่มี
ใครมาหรอกครับ 7,000 บาท คิดได้ยังไงครับ แล้วต่อมากระทรวงก็เพิ่มให้เป็น 10,000 บาท มา
ไหม ไม่มีใครมาหรอกครับ ผมบอกอย่างงี้เลยครับว่า เราต้องให้เค้ามากกว่าคนอยู่ในเมือง เพราะเค้า
จะต้องกลับมาดูแลครอบครัวของเค้า คนด่านซ้ายเวลาส่งลูกเรียนพยาบาลเค้าไม่ได้ร่ำรวยนะครับ 
ดังนั้นพยาบาลที่อยู่กับเราจึงต้องเอาเงินส่วนเกินไปดูแลครอบครัวเค้า แล้วเค้าก็จะรู้ว่าการศึกษาทำ
ให้ลูกเค้ากลับมาดูแลเค้าได้ เค้าจะได้ส่งลูกเค้าเรียนพยาบาลต่อ เดี่ยวนี้คนไม่ส่งลูกเรียนพยาบาล
เพราะมันไม่กลับมาดูแลแม่เลย มันไปดูแลแต่ชาวต่างประเทศดีกว่า แล้วใครจะอยากเรียน และส่ง
เรียนพยาบาล วิธีคิดก็เป็นแบบนั้น เพราะผมเรียนรู้จากชาวบ้าน ผมไม่ได้ไปเรียนที่อื่นเลย เค้าก็บอก
อย่างงั้นเลย การที่จะให้เค้ากลับมาทำงานที่บ้าน เราก็คุยกัน แค่ไหนถึงจะพอ แค่นี้ ขนาดนี้ พอเลย 
พยาบาลที่อยู่กับเราแรกๆ เงินเดือนขึ้นเลยครับ มากกว่าโรงพยาบาลจังหวัด 3,000 บาท ก็มีปัญหา
ครับ โรงพยาบาลจังหวัดก็บอกว่า ภักดีเธอนะเอาเปรียบ ผมบอกว่าเอาเปรียบได้ยังไง พี่ได้เปรียบผม
ทุกอย่าง คนในเมืองเรียนพยาบาลมากกว่าผมตั้ง 20 เท่าเลย พี่ต้องไปหาวิธีการซิ ทำไมที่เหลือผม
ไม่ได้แย่งพี่นะ ผมเอาเฉพาะคนด่านซ้ายด้วย ก็พยายามทำแบบนี้ขึ้นมา ก็เพียงพอครับ พอทำเสร็จ 



                           

การประชุม 12th HA National Forum                                                         
15 – 18 มนีาคม 2554 ศูนยก์ารประชุมอมิแพค็ เมอืงทองธาน ี  

 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  17 

วิธีการเหล่านี้ก็ใช้กับหลายๆ วิชาชีพ พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่กับเรามานานๆ บ้างคนอยู่กับเรา
มีถึงเกือบ 10 ปีก็มี บางคนจะให้บรรจุเป็นข้าราชการก็ไม่เอา บอกว่าไม่เอาแล้วค่ะคุณหมอ เป็น
ลูกจ้างชั่วคราวดีกว่า เพราะเงินเดือนบางคนประมาณ 17,000 บาท, 18,000 บาท รวมโอทีด้วยก็
ประมาณ 25,000 บาท ก็มีความสุข ปีล่าสุดเราให้ลูกจ้างชั่วคราวของเราไปเรียนต่อพยาบาลดมยา
เป็นปัญหาอีกครับว่า กระทรวงตกใจ ภักดีเอาลูกจ้างชั่วคราวไปเรียนพยาบาลดมยาแล้วกลับมาเค้า
จะอยู่กับเราเหรอ น้ีคือวิธีคิดแบบเดิมๆ ผมก็บอกว่าไอ้พยาบาลที่เป็นราชการผมส่งไปเรียนดมยาปีที่
แล้วมันลาออกครับ ผมเลยต้องส่งลูกจ้างชั่วคราวไปเรียน ทำไมมันถึงลาออก เพราะมันไปเรียนที่
ราชวิถี อาจารย์ที่ราชวิถีกระซิบบอกให้ลาออกจากที่เดิม เพราะตำแหน่งที่นี้ว่างอยู่ มาอยู่ที่นี้ เดี่ยว
ราชวิถีขาดทุน ท่านลองคิดดูว่าถ้าเราไม่รู้ทันเค้า เราก็ลำบาก ถูกไม่ครับ ตอนนี้ท่านทราบไม่ครับว่า 
ถ้าส่งพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวไปเรียนต้องขออนุญาตปลัดกระทรวงสาธารณสุข โอ้โหนี้เป็นเรื่อง
มหัศจรรย์มาก มันยากเย็นขนาดนั้นเลยเหรอครับ ทั้งๆ ที่เงินที่ส่งก็เป็นเงินของโรงพยาบาลเราเอง 
เพราะกระทรวงไม่เคยทำเรื่องแปลกๆ แบบนี้ ต้องไปเจออะไรแปลกๆ ที่ด่านซ้ายครับ เช่น เรื่องของ
ระบบเงินเดือน เรื่องของอายุงาน เรื่องอายุงานสำคัญมาก พวกเรา 60 ปีเกษียณไช่ไหมครับ ท่าน
ทราบไม่ครับว่าลูกจ้างชั่ วคราวเราอายุ 70 ปีก็มี  ทำไหมเค้ าอยู่กับเราได้  เพราะว่าเค้ ามี  
Productivity อายุ 65 ปี ก็อยู่ได้ แต่เค้าอาจจะไม่ได้เป็นพยาบาลตอนอายุ 65 ปี แต่เค้าอาจเป็นครู
สอนพยาบาล หรือครูสอนน้องๆ ในรพ.ได้ไหม ได้ครับ เราวางแผนว่าเค้าจะอยู่ได้อย่างไร และเวลา
พูดถึงยอดขุนพล เราอย่าไปมองแค่ทีมนำเพียงอย่างเดียว วิธีการคิดแบบนี้มันเป็นฐานของยอด
ขุนพลทั้งหมด มีกองทุนแต่ผมคงไม่พูดรายละเอียด 

 ตอนนี้ลูกจ้างชั่วคราวนักกายภาพบำบัดของเราเงินเดือนก็เต็มขั้นแล้วครับ คือ 20,000 กว่า
บาท ทะลุไปหมดแล้ว เรามีลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นเภสัชกรด้วย ตอนหลังมาเค้าก็รู้สึกเลิกบ่นแล้วมั้ง
ครับ เพราะทุกที่ก็คงทำลักษณะเหมือนกัน ผมขอฝากทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมด้วยว่าเดือนเมษายน
นี้ มีการขึ้นเงินเดือนราชการด้วย กรุณาขึ้นเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวก่อนเงินเดือนราชการด้วยครับ 
เค้าจะได้ประทับใจ เชื่อผมเถอะครับ เพราะเค้าเงินเดือนเพิ่มก็ประมาณ 300-400 บาท ถูกไม่ครับ 
ให้เค้าขึ้นก่อนเถอะครับ บางทีบางท่านบอกให้รอไปขึ้นเดือนตุลาคมถูกไหมครับ ฝ่ายบริหารก็อย่า
ถ่ายเอกสารมากตอนทำสัญญา  
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การเติบโต 
 

 
 

 ต่อไปเรื่องการเติบโต คนด่านซ้ายที่มีคนดูถูกมาขาดไอโอดีนเนี้ยนะครับ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายการ
พยาบาลของโรงพยาบาลด่านซ้าย หลายคนคงเคยเห็นพี่เปรมศรี พยาบาลดมยา แก่เคยดมยาผม ตอนที่ผมผ่าตัดไส้
ติ่งด้วย แก่คำนวณ doses ผิดด้วยครับ และทุกวันนี้ถ้าใครไปโรงพยาบาลจะเห็นพี่เปรมศรี SCREEN 
คนไข้ที่ OPD ไม่มีโต๊ะทำงานครับ ใส่ Tube เก่งมือหนึ่งของโรงพยาบาลครับ ส่วนอีกคนหนึ่งคุณ
หนุ่ยทำงานเกี่ยวกับ Book Start ไปแล้ว ทำงานฝ่ายเวชบำบัดครอบครัว แต่สิ่งที่ให้ดู คือ อยากจะ
บอกว่าคุณเปรมศรีเป็นจิตอาสาตัวแม่เลยครับของอำเภอด่านซ้าย เพราะต้นตระกูลแก่อยู่ที่นั่น ทำ
ได้ทุกเร่ืองมีอะไร คิดไม่ออก บอกพี่เปรมได้หมดครับ คือตรงนี้เป็นคนที่เราได้คนพื้นที่ และมีราก ทำ
ให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้น แต่คนข้างนอกมาจะไม่รู้หรอกครับ สิ่งที่ผมประทับใจส่วนตัวนะครับ คือ
ช่วงเวลา ผมถามว่า เวลาลูกผมเกิดใครจะนอนใกล้ลูกผมคนแรก คำตอบก็คือ พ่ีเปรมศรี เพราะผม
ทำคลอดลูกไม่เป็น มหัศจรรย์มากเลยพยาบาลดูแลลูกและทำคลอดได้ ตอนหลังคุณหนุ่ย เยาวภา ก็
กลายเป็นครูของแพทย์ ตอนนี้แพทย์รามาธิบดี และหลายๆ ที่ก็มาเรียน ตอนนี้แกเป็นครูของแพทย์
ไปแล้วครับ นี่กำลังจะบอกวิทยาลัยพยาบาลว่า “คุณช่วยเปิดโควต้าให้เด็กต่างจังหวัดหน่อยแค่
นั่นเอง” ไม่ใช่แค่ให้สอบระบบตรง อย่าไปพัฒนาเพ่ือมีมาตรฐานทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา 
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เด็กต้องคัดเรียนเลย เพราะเด็กด่านซ้ายบางคนสม้ครสอบยังไม่เป็นเลยทางอินเตอร์เน็ต ผมก็ยังไม่รู้
ว่าเพราะอะไรครับ นี้คือการเติบโตครับ นี่ก็ส่วนหนึ่งของการเติบโตเร่ืองที่หนึ่ง  
 

 
 

ส่วนการเติบโตเรื่องที่สองคือ ในโรงพยาบาลเอง เวลาบอกยอดขุนพลอย่ามองแต่แพทย์ 
พยาบาล อย่างเดียว ต้องมองระดับคนงานด้วย นี่อย่างลูกจ้างชั่วคราวของหมอ อย่าง Clerk ทำงาน
กับเรามา 10-20 ปีแล้ว เราก็ส่งเค้าไปทำขาเทียมได้ เราต้องหางานให้เค้าและเหมาะกับเค้าได้ ท่าน
ทราบไม่ครับว่ามูลนิธิขาเทียมที่เชียงใหม่ ผมอบรม 3 ชั่วโมง ผมใส่ขาเทียมเป็นเลย ไม่ใช่ผมเก่งนะ
ครับ เพราะว่าคนคิดวิธีการของขาเทียมเก่ง คือ คุณหมอเชิดชัย เราส่งสามท่านนี้ไป คนนี้เป็น
คนงาน คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ห้องบัตร เราเปลี่ยนงานเค้าได้ การเติบโตในองค์กร เราต้องมีความคิดที่
หลากหลาย ไม่ใช่บรรจุเป็นพนักงานห้องบัตรตอนอายุ 25 ปี ถ้าเค้าอายุ 60 ปี แล้วยังเป็นพนักงาน
ห้องบัตรอยู่เป็นยังไงครับ คิดให้หลากหลาย คนในองค์กร เช่น ทีมนำก็ต้องคิดให้หลากหลายกับคน
ในองค์กรเช่นกัน คือ เวลาบางทีไม่มีงานก็ต้องคิดหางาน อย่างงานนี้ผมก็เปิด Side งานใหม่ใน
โรงพยาบาล จริงๆ แล้ว ตอนที่เราคิดเราก็เห็นว่าสองคนนี้แข็งแรงดี เราก็อยากให้เค้าเติบโต เราก็วิ่ง
ไปหางานใหม่ที่โรงพยาบาลทำได้ แต่เราคงไม่เปิด Amazon ขายกาแฟแน่นอน เพราะไม่ใช่งานของ
เรา แต่งานขาเทียมเหมาะกับงานของเรามากกว่า ซึ่งผมไม่ขอลงรายละเอียดดีกว่า  
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อีกอันหนึ่งคือ Ambulance Drivers นึ่คือคนขับรถโรงพยาบาล สมัยก่อนแก่จบป.6 เอาไก่
แลกออก คนอีสานจะรู้นะครับว่า จบป.6 เอาไก่แลกออกเป็นยังไง นี่คือศัพท์ของแกเลยครับ อย่าง
มากก็เป็นทหารเกณฑ์ พอหมดเกณฑ์ทหารก็มาทำงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลชองเรามีนโยบาย
รับทหารเกณฑ์หมดครับ เสร็จแล้วก็เรียนการศึกษานอกโรงเรียน พอจบม.6 ก็ได้รับทุนอายุรเวชของ
โรงพยาบาล ปัจจุบันกลายเป็นหัวหน้างานอายุรเวช ที่เรานำรูปนี้ขึ้นมา เพราะเวลาเราสร้างยอด
ขุนพลขึ้นมาสักคน เราก็จะเห็นรากซีวิตของเค้าครับ คุณไพโรจน์เป็นคนบ้านนอก จบป.6 เอาไก่แลก
ออก  

มีคนไปเยี่ยมโรงพยาบาลด่านซ้ายบอกว่า คนด่านซ้ายมีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง มีหนี้น่าจะ
เปิดเป็นสปา เพราะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว น่าจะเป็นสปาระดับทองได้ แต่ไพโรจน์เดินมาหาผม 
บอกผมว่า หมอครับถึงหมอจะให้ผมเปิดสปายังไง ผมก็หาเงิน 20 ล้านบาท มาให้หมอไม่ได้หรอก
ครับ แต่ผมคิดว่าบ้านผมมีปัญหาแบบนี่ครับ พอตกเย็นเด็กช่วงชั้นที่ 3 ไม่ค่อยอยู่บ้านเลย ผมเลยขอ
เสนอโครงการอย่างงี้ครับ เอาเด็กไปนวดพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ทำงานหนัก ท่านเห็นไหมครับว่าคนที่มี
ราก เค้าจะคิดอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าคนที่มีรากอีกแบบหนึ่ง เค้าจะสั่งให้เราทำอีกแบบหนึ่ง แต่ผมเช่ือ
ทฤษฎีที่ว่าต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ และหลากหลาย รวมถึงสอดคล้องกับพื้นถิ่น ผมก็เลยอนาคต
อยู่แค่นี้ ไม่ได้ไปไหน โอเคนะครับ โอเค อันนี้คือเร่ืองของการเติบโต  
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การหล่อเลี้ยงดว้ยงานที่มีคุณค่า “คลนิิกโรคหัวใจ” 
 

 
 

ต่อไปคือเรื่อง ของการหล่อเลี้ยง การหล่อเลี้ยงเป็นเรื่องของการ Retention ของคนใน
องค์กรว่าจะอยู่ได้อย่างไร เผอิญผมพูดไป พูดมาก็เป็นงานเก่า บอกแล้วว่าเชิญบ่อย เพราะไม่มีอะไร
จะพูดแล้ว แต่ก็ได้ไปทบทวนอยู่โรคหนึ่ง ก็คือที่โรงพยาบาลของเรามีแพทย์เฉพาะทาง อายุรแพทย์ 
ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทาง และอายุรแพทย์ ในโรงพยาบาล 2.1 ที่นานที่สุดของประเทศไทยครับ คือ 
เป็นภรรยาผมเอง เพราะเค้าไปไหนไม่ได้ และอยู่กันมา 20 ปีแล้ว คิดดูครับว่าอายุรแพทย์ที่เรียน
เก่งๆ แล้วเพ่ือนเค้าก็เป็นเฉพาะทางด้านโน้นด้านนี้กันทั้งนั้น เค้าก็เก่งอยู่โน้นเค้าจะทำยังไง สัก 4-5 
ปีพอไหว แต่เร่ิมอยู่ไปนานๆ คุณค่าของเค้าเริ่มต่ำลง เราจะหล่อเลี้ยงเค้าได้ยังไง เราก็เลยลองทำดู 
โดยทำคลีนิกโรคหัวใจ ทั้งหมดเร่ิมที่กระบวนการครับ คือ กระบวนการดูแลผู้ป่วย  
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กระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างที่ด่านซ้ายเอง เวลาผมบอกคนเสมอ  ๆว่าด่านซ้ายอยู่ไกลไหม ผมไหมรู้หรอก 
รู้แค่ว่า 215 โค้งถึงเมืองเลย แล้วหนักแค่ไหน ก็แค่ 3 อ้วกครับ แค่นั้นเอง ที่จริงแล้วที่ด่านซ้ายเองมีพื้นที่กว้าง 
แค่หมู่บ้านกว่าจะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆ  ในเวลาปกติ เพราะบ้านบนภูเขาทั้งหมดเลย
ครับ ในการเข้าถึงบริการผมจึงคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เวลาๆ ที่ผมพูดว่า Refer คนไข้ไปศูนย์หัวใจสิริกิต 
ขอนแก่น คนไข้จะถามว่าโลกไหน เพราะบางคนแค่มาตัวจังหวัดเลย ยังไม่เคยมาเลยครับ แล้วพอจะส่งไปศูนย์
หัวใจขอนแก่น เค้าก็ถามว่าต้องนั่งกระสวยอวกาศรึเปล่า ความรู้สึกเค้าเป็นอย่างงั้นจริงๆ  เพราะเค้าไม่เคยเดินทาง 
สำหรับเราง่ายเพราะเรามีรถเยอะแยะ เราเลยต้องทำงานที่มีคุณค่าให้แก่คุณหมอ และผมเองก็ต้องอยู่ได้ด้วยครับ 
ก็คงอาศัยเพื่อนหลายอย่าง ที่เราทำงานมาเราไม่เคยมองเพื่อนว่าเพื่อนอยู่ที่ไหนกันบ้าง เรามัวมองแต่ระบบ ตอนนี้ 
Facebook ทำงานครับ Facebook ตัวดีครับ เพื่อนรุ่นเก่าเวลาผมทำงาน ผมใช้ Facebook ครับ ตอนนี้ผมมีเพื่อน
เฉพาะทางด้านไหนนี้ ผมเห็นหมดเลยครับ แพทย์เฉพาะทาง 100 สาขาเลยครับในโรงพยาบาล เพราะเพื่อนไปแพทย์
เฉพาะทางกันเยอะ ส่วนมากแพทย์ผิวหนังอยากมาทีด่่านซา้ย ผมบอกไม่ต้อง พอพูดเรื่องเพื่อนเสร็จ ผมขอพูดเรื่อง
ความฝันของทั้งสองคนในรูปนี้ครับ 
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คุณหมอรังสิตก็เป็นเพื่อนกันมา 30 ปี ตั้งแต่สมัยเรียนแพทย์อยู่รามาธิบดี ตั้งแต่เรียนปี 1 มาด้วยกัน 
คนนี้แก่ก็ดูคนไข้อายุรกรรมที่เป็นโรคหัวใจ ก็ดูไว้สัก 70 ราย ปีหนึ่งก็เชิญคุณหมอมาตรวจ Review Chart 
และมาเจอคนไข้ครับ ภาพที่ประทับใจ ปีแรกที่มา รูปนี้ครับ  
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รูปนี้เราเจอคนไข้คนหนึ่งเป็น เอเซียมนิโคม่า หัวใจเต้นตุ้มตั้ม  ๆเมอร์  ๆที่หัวใจ ตกใจมากครับ เป็นอะไร
ไม่รู้ เพื่อนมาก็เอา เคเดอร์เอ็กโคเซอร ์มาดู และบอกว่าเป็น เอเซียมนิโคม่า 6.5 ซม. แล้วทำไงครับ อันแรกผมต้อง
ถ่ายรูปก่อน ไม่ใช่ครับ เวลาหมอเจอคนไข้ที่เป็นโรค หมอดีใจนะครับ และภูมิใจที่ได้เจอโรค (คุณหมอถามในห้อง
ประชุมว่าคนไข้เป็นไงครับ) แต่คนไข้ยิ้ม ส่งคนไข้ไปที่ไหนก็รับหมด ถือว่าคนนี้โขคดีที่โรคนี่แล โรงพยาบาลโรค
ทรวงอกรับ เพราะว่าคนที่ทำจะได้เอาไปขอวิชาการ หลังจากไปหาหมอได้สองอาทิตย์ คนไข้ก็กลับมาหาผม และมา
เล่าให้ผมฟังเรื่องการรักษา พร้อมกับมาเปิดอกและนำแผ่นซีดีจากโรงพยาบาลโรคทรวงอกมาให้ เราดีใจมากครับที่
คนไข้ได้รับการรักษา แต่โรคนี้สามารถชักเน็ตได้ แต่ด้วยวิธีการนี้ทำไมคนไข้กลับมาฝัง ชาแนลคาร์ศูนย์ ที่
โรงพยาบาลเรา ผมโอ้โหแบบ คือ แต่ทางเราก็ลองทำ และสำเร็จ พวกเราต้องพยายามทำอะไรเป็นสุขง่าย  ๆเป็น
ทุกข์ยาก  ๆคือช่วยเป็นสุขหน่อยครับ ทุกวันนี้ต้องงานยาก  ๆประกวดก็ยาก ให้คิดว่างานทุกงานสามารถทำให้เป็น
ยอดขุนพลได้ ไม่จำเป็นต้องทำงานยากๆ  เสมอไป อย่างเช่น ผมรักษาไข้หวัด ผมยังมีความสุขที่รักษาคนไข้หาย   ดี
ใจจัง อย่าไปเชื่อว่าทำงานยาก  ๆจะได้เป็นยอดขุนพล เชื่อผม แต่เราจงภูมิใจและดีใจครับ ว่าเรารับรู้ว่าทำได้ เกิด
พลังทำต่อครับ  

เวลาคุณหมอมามีโรคโน้น โรคนี้มาก็สอนเกี่ยวกับโรคต่างๆ  นอกจากตรวจโรค แล้วมันเป็นความบังเอิญ
จริงๆ  ครับ อย่างเช่น 2 ปีที่แล้ว คุณหมอแกมีเครื่องเอ็กโคมา แต่ละครั้งจะมีคนไข้โรคหัวใจที่ประหลาด  ๆมาเอ็ก
เทคตอนนั้นเสมอ  
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อย่างปีก่อนก็มีคนไข้เป็น Heart Block ตอนนั้นพอดีเลยครับ โขคดีมากครับ เหมือนกับ Borading คุณ
หมอ เหมือนคุณหมอวราวุธพูดไว้เลย รูปนี้คือ บรรยากาศสอนไม่ใช่คุณหมอมาหาเงินครับ คุณหมอมีจิตอาสาที่จะ
มาสอนเรา สอนทั้งหมอใหม่ สอนทั้งพยาบาล ว่าจะทำอย่างไรเกี่ยวกับคนไข้โรคหัวใจ นี่แหละครับ คลีนิกโรคหัวใจ
ของเรา เราก็ดีใจที่เป็นหมอModก็ไม่เซ่อซ่าด้วยนะ อยู่โรงพยาบาลบ้านนอกก็พอไหว ยังกดปุ่มเป็น เครื่องมือนี้
เป็นอย่างไง พออยู่ได้ มันเป็นงานหล่อเลี้ยงตัวเอง ถึงแม้จะอยู่โรงพยาบาลเล็ก  ๆผมก็ภูมิใจ และขนาดผมรักษา
ไข้หวัดหาย ผมก็ภูมิใจครับ  

 

 
  

 รูปนี้คุณหมอก็มาสอนคนไข้นีเ้ป็นบรรยากาศที่เกดิขึน้จริง 
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 พอสอนเสร็จก็มีน้องๆ  มาจัดการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาล มาสอน CPR เราก็ดีใจที่เราเป็นโรงพยาบาล
เล็ก  ๆที่คุณหมอชมเรา เราก็ไม่รู้ว่าคุณหมอชมจริงรึเปล่า แต่เราว่าคุณหมอชมจริงๆ  คงไม่โกหกหรอก เพราะเรา
เป็นโรงพยาบาลที่ทำ CPR เก่งมากครับ ถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลบ้านนอก ไม่เก่งได้ไง เพราะไปอบรมมาตัง้ 8 ปี จน
จำได้ว่าคุณหมอจะเอาโจทย์ตัวไหนมาสอน หรือบางทีก็บอกคุณหมอว่า คุณหมอค่ะเอาโจทย์มาผิดค่ะ จนตอนนี้
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คุณหมอต้องเปลี่ยนโจทย์ใหม่ จะใช้โจทย์เดิมไม่ได้ เป็นเรื่องที่สนุกมาก แต่สิ่งหนึ่งที่เราดีใจมาก คือ ทั้งคนอยู่และ
คนที่มามาด้วยใจครับ  
 

 
 

นี่ก็คือภรรยาของคุณหมอที่เป็นหมอเด็ก ก็มาช่วยคุณหมอสอนด้วย โดยสอน PCR เด็ก รูปนี้ครับเรา
ภูมิใจมากครับ เพราะพยาบาลของโรงพยาบาลเรากำลังยืนสอนโรงพยาบาลอื่นทำ PCR เด็กอยู่ และใส่ Tube  ให้
เด็กได้  

 

โรงพยาบาลชุมชนเนี้ยครับมีปมด้อยอย่างหนึ่ง คือ ไม่รู้ ไม่เก่ง ไม่กล้า เวลาเข้าโรงพยาบาลจังหวัดก็หงอ 
ผมก็บอกว่าคุณต้อง Smart เดินอย่าก้มหน้า เดินไปเ ลย แต่อย่าให้เดินชนประตูแล้วกัน ต้อง Smart เราโดนดูถูก
เสมอเวลาเข้าไปโรงพยาบาลจังหวัด เพราะเค้าจะคิดว่าเราจะแน่สักแค่ไหน พยาบาลผมคนนี้นะอยู่ ER สอน
โรงพยาบาลอื่นใส่ Tube เด็กได้ ทุกวันนี้ที่โรงพยาบาลเราแพทย์ใช้ทุนที่จบใหม่มาโรงพยาบาลเรา ผมจะบอกเสมอ
ว่าน้องอย่าตกใจนะถ้ามาอยู่ที่นี่ ทำไมพยาบาลใส่ Tube ได้ก่อนหมอ อบรมขนาดนี้ไม่ใส่ Tube ได้ยังไง บางที
แพทย์ที่จบใหม่ กำลังต้องการเพิ่มพูนทักษะ เซ่อๆซ่า  ๆบอกว่า Tube ใส่เสร็จแล้วครับคุณหมอ กลายเป็นคนยืน
จดขั้นตอนการใส่ Tube แทนนี่ก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งได้ นี่คืองานที่มีคุณค่า สำหรับคนในองค์กร และเป็น
การสร้างยอดขุนพลของเรา เพราะถ้าจะให้หมอคิดให้เองทั้งหมดก็คงลำบาก 
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อีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึง คือ เมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว เราเป็นโรงพยาบาลเล็กๆ ที่มีการให้ Warfarin แก่
ผู้ป่วยด้วยครับ ทุกท่านคงทราบว่าด่านซ้ายห่างจากศูนย์สิริกิตต์ ประมาณ 300 กว่ากิโลเมตร คนไข้หลายคนไป
ผ่าตัดที่โน้น พอกลับมาก็มีบีบ หรือ CPA กลับมาบ้าง ลงทุนผ่า 5-6 หมื่นบาท สุดท้ายก็คุมไม่ดีครับ  
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เราก็เลยลองทำดู อย่าง 4 ปีก่อน จริงๆ  เริม่มา 5 ปี ผมก็ไม่รู้จักหรอก แต่หมออายุรแพทย์ 2 คนคุยกันว่า 
จริงๆ  แล้วด่านซ้ายน่าจะมี เซฟโคไครแนท เพื่อจะเป็นฟาส์เท็ก เพื่อรักษาคนไข้ที่เป็น เอสซีริเวส ผมไม่พูดวิชาการ
มากไปกว่านี้แล้วครับ เดี่ยวจะผิดครับ แต่ว่าสอนนะทำได้ครับ สุดท้ายเรามีเซฟโคไครแนท 3-4 ปีเลยให้คนไข้ ผม
ก็เลยนึกถึงได้ว่าด่านซ้ายเคยรับนายกท่านหนึ่งสิ่งที่เค้าถามหาโรงพยาบาลแถวนี้มีเซฟโคไครแนทไหม บอกไม่มี 
เค้ามีจากโรงพยาบาลพระราม9 เค้าถือเซฟโคไครแนทไปด้วย เค้าไม่สนใจยาอะไรอย่างอื่นเลย นอกจากเซฟโคไค
รแนทไปครับ โชคดีที่ไม่เป็นอะไรที่นั่น คงไม่ต้องปั้มครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เราชอบใจมากครับ และเป็นงานที่มีคุณค่า 
คืองานทางคลีนิกครับ ผมขอย้ำโรงพยาบาลที่ทำ HA ครับว่าอย่าลืม บางทีเราทำ SHA แล้วอาจจะเพลินเราจะต้อง
รู้ว่าเราลด มอทาริตี้เรท และ มอริตี้เรท คนไข้ได้อย่างไร ตรงนั้นสำคัญมาก หลังจากเราให้ เซฟโคไครแนท แผนการ
ดคูนไช่ เพื่อจะได้ให้พยาบาลเราวินิจฉัย เอสซีรีเวทได้เลยครับ ทำอย่างงี้ครับเราบอกว่า มาสซั่นล็อทน้อยมากถ้า
ช่วง Transportดีขึ้น ช่วง In-hospital เราดีขึ้น โดยเฉพาะช่วง In-hospital นั่นจะรู้เลยว่า พยาบาลเราแดกได้ง่าย
มากครับ พยาบาลเรารีเท็กได้ครับ เสร็จแล้วส่งไปเลย ผมอ่านได้ขณะกลับบ้าน คุณหมอรังสฤทธิเ์ค้าก็อ่านส่งกลับ
มาให้ยาก่อนได้ คนไข้ก็ได้ด้วย ผมไม่แน่ใจ ไม่กล้าบอกตัวเลขด้วว่าอัตราเราเป็นอย่างไร  
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ตอนนี้มีโครงข่ายทำกันแล้วที่ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง เค้าทำกันแล้วSaveได้โดยเราไม่ต้องไป
ลงทุนกับเครื่องไม้ เครื่องมือแพงๆ  อย่างตอนนี้หลายคนหลงทางครับ โอ้ถ้ามีหัวใจมาต้องมี CCU มาใช่ไหมครับ 
ลงทุนอีกมหาศาลมากมายครับ ผมว่าถ้าเรามีปัญหานี้เข้ามา เราแก้ปัญหาจากTransport  แต่ Patlent นี้จะแก้ยาก
สักหน่อย เรื่องในโรงพยาบาลเราวินิจฉัยได้ เราลดMuscle loss เราไม่ต้องรกัษาฮาทพิวเรียได้เลยในโรงพยาบาล ที่
ด่านซ้ายก็ทำได้ ประโยคหนึ่งที่เราชอบล่าสุด ก็คือว่าเราไม่ได้ขาดเทคโนโลยีเลยในด่านซ้าย เราซื้อมันแล้ว และ
อย่างแพงด้วย เรามี Guideline ที่ดีมากของ HA ครับ  
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 แต่เรายังขาด Organized และ System  Matrix เท่านั้นเอง นี่คือบทเรียนที่เราได้จากงานที่มีคุณค่า
สำหรับอายุรแพทย์และทีมพยาบาลของโรงพยาบาลเรา และจากคลีนิกของโรงพยาบาลที่เราสร้างขึ้นมา  
 

 
 

ในการมาแต่ละครั้งของคุณหมอที่เข้ามาช่วยที่โรงพยาบาลของเรา จะมีลูกศิษย์ ลูกหาที่มีจิตใจหรือ
แนวคิดคล้าย  ๆกันติดตามมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นหมอตา หมอOrtho หมอเหล่านี้มา ก็จะมีคนไข้ที่เป็นโรคนี้เข้ามา
ตรวจที่โรงพยาบาลเสมอ อย่างเช่นมี มีหมอOrtho มาก็จะมีกระดูกหักมาพอดีเลย แต่ก่อนที่คุณหมอจะมาผมก็จะ
บอกคนไข้ว่าช่วงนี้จะมีหมอเฉพาะทางมารักษาที่โรงพยาบาล ช่วยมีคนไข้ที่เป็นโรคนี้มาหน่อย  เราก็จะบอกคนไข้
แบบนี้เลยครับ พูดเล่นครับ ผมพูดเล่น แต่มันบังเอิญจริง  ๆที่มีคนไข้เข้ามารักษาจริง  ๆและระหว่างนั้นเด็กที่
ติดตามอาจารย์มาเหล่านั้นก็ได้เห็นการทำงานของอาจารย์ ซึ่งเป็นเหมือนรุ่นพี่ หรือเป็นลักษณะพี่สอนน้องตลอด 
สำหรับวิชาชีพของพวกเรา เพราะเราไม่สามารถเรียนในหนังสือได้ครับ ผมเชื่อว่าอย่างนั้น  

อีกงานหนึ่งคอื งานที่หล่อเลี้ยงให้มีคุณค่าด้วยงานห้องผ่าตดัครับ ผมดูบรรยากาศของห้องประชุมแล้ว 
ผมพูดถงึห้าโมงเย็นก็ยังเอาอยู่ครับ ไม่มีท่านใดเดนิออกนอกห้องประชุมเลย เพราะตอนแรกผมกำลังกลุ้มใจว่าจะ
มีคนเดินออกไหม  
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การหล่อเลี้ยงด้วยงานที่มีคุณค่า “งานห้องผ่าตัด” 
 

 
 

 งานหล่อเลี้ยงด้วยงานที่มีคุณค่า “งานห้องผ่าตัด” ท่านคิดดูครับโรงพยาบาล 225 โค้ง 3 อ้วกเนี้ยครับ 
ในอำเภอด่านซ้าย เรามีสูตินารีแพทย์ ซึ่งได้รับทุนโรงพยาบาลเราและส่งไปเรียน เพื่อใหก้ลับมาอยู่กับเรา ตอนนี้ก็
อยู่กันมาเป็น 10 ปีแล้ว ถ้าเราไม่ส่งเสริมให้เค้าผ่าตัด ปรานีเค้าคงไม่อยู่กับเราต่อไปครับ แล้วผมถามว่างานผ่าตัด
ในโรงพยาบาลชุมชนมีใครส่งเสริมบ้าง ผมส่งเสริมการผ่าตัดมาก  ๆผู้ตรวจก็มากระซิบบอกผมว่า อย่าทำมาก เดี่ยว
โดนร้องเรียน เห็นไหม มีปัญหากัน ตอนนี้ยังแก้อีกที่หนึ่งไม่ได้เลย เห็นไหม เค้ามีปัญหากัน  พอมาอีกทาง ทางนี้
ก็บอกว่าเจ้านายบอกว่าอย่าทำเลย มีปัญหากันเยอะแยะเลยครับ อืมผมได้กำลังใจเลยครับ แทนที่จะบอกว่าน้องๆ  
ทำเลย  ๆแต่ผมก็มีคุณหมอท่านหนึ่งที่อยากจะเอ่ยชื่อท่านมากคือ พี่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชิน
ราช ถามผมว่าภักดีผ่าเป็นไหม หรือเปิดเลย แล้วผมตอบไปว่า พี่ถ้าผมบอกว่าทำไม่ได้ทำไม่เป็นทำไง พี่ประเสริฐ
บอกว่า ทำไม่ได้ก็ปิด โอ้ประโยคนี้ ถ้าใครมาจากโรงพยาบาลเลย จะรู้เลยว่าผมใช้สูตรนี้ของแกประจำ ทุกวันนี้ผม
ทำ Apendix ทำไม่ได้ก็ปิด มันเป็นธรรมชาติ ปิดแล้วก็Refer แล้วโรงพยาบาลเลยก็อย่าบ่น ทุกวันนี้โรงพยาบาล
ด่านซ้ายผ่าตัดมาก มากจริงๆ ครับ น้องใหม่มาก็ต้องผ่า ผ่ากันหมดเลยครับ วันก่อนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย
มาเยี่ยมเราถึงขนาดตกใจเลยว่าใครผ่า Hernia disease ผมบอกว่าหมอสูตินารีแพทย์ผ่า ใครตัดต่อลำไส้ใครทำ 
พวกเราก็ทำ ทำได้เหรอ ก็เราเป็นหมอเราเลยทำได้ ผมเลยถามว่ามันเป็นยังไงเหรอพี่ ผมถามนิดหนึ่งไส้ติ่งวินิจฉัย
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ได้แล้วว่าต้องผ่า กว่าจะ Refer ก็ตั้ง 2 ชั่วโมง กว่าจะหาเตียง มันก็แตกหมด complication ระยะยาวจะเป็น
อย่างไร เราก็รู้ เราอ้างอย่างเดียวว่ากลัวถูกฟ้อง อืมวันหลังให้ผมมาพูดเรื่อง.... ผมเสียคนไข้ก็หลายราย แต่ผมไม่
พูดวันนี้ครับ เพราะพูดไปก็ไม่จบ แต่ยังไงก็ต้องทำครับ ส่งเสริมยังไงให้มีงานห้องผ่าตัดก็ต้องทำ ไม่ใช่ให้หมอนะ
ครับ ให้พยาบาล เพราะพยาบาล คือหัวใจของห้องผ่าตัด ผมทำโดยการส่งทีมไปเรียนพยาบาลห้องผ่าตัด กลับมา
ต้องมีค่าตอบแทนที่เค้าพออยู่ได้ ให้เค้ามีศักดิ์ศรี พออยู่เวรงานห้องผ่าตัด เดี่ยวนี่เราเพิ่มเป็น 3 ทีมแล้วครับ ให้
เค้าอยู่ได้ ไม่ใช่ผ่าๆ  ไปให้เค้ามีแค่ทีมเดียว แล้วให้ผ่าไปจนเค้าจำสามีไม่ได้ ก็ไม่เอานะครับ ผมคิดว่างานผ่าตัด 
พยาบาลนี้ผมนับถือที่สุด ท่านทราบรึไหมครับว่า โรงพยาบาลหมอมีพยาบาลดมยาตั้ง 5 คน ขนาดโรงพยาบาล
เล็ก  ๆนะครับ มีตั้ง 5 คนเลย 5 คนเค้าก็ต้องพัก เพราะดมยาไม่พักได้ไง ทุกคนอย่าคิดนะครับว่า เค้าดมยาแล้ว
สลบไปเลยไม่ใช่นะครับ เค้าก็ต้องพักด้วยครับ  
 

 
 

ตอนหลังผ่าตัดเสร็จแล้วมันสนุก เราก็เลยเชิญคุณหมออุดมศักดิ์ จากโรงพยาบาลเลย ซึ่งเป็นหมอOrtho 
เราก็ถามว่าสนใจไหม เครียดจากการผ่าโรงพยาบาลจังหวัดมาผ่าที่โรงพยาบาลชุมชนหน่อยจะได้หายเครียด แล้ว
แกก็ได้หายเครียดจริงๆ  เพราะมีการสร้างเครือข่ายเกิดขึ้น และก็มีOrthopidicในโรงพยาบาลด้วยเดือนละ 1 ครั้ง
ครับ โดยคุณหมอมาเสร็จก็มาสอนน้องอ่านฟิล์ม นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น มันเป็นงานที่มีคุณค่า ที่ทำให้สูตินารี
แพทย์อยู่กับเราได้ หลายคนคงทราบว่าที่จัหวัดเลยมีหมอสูตินารีแพทย์แค่ 2-3 คนเอง ซึ่งน้อยมาก แต่สมัยก่อน
ทั้งจังหวัดอายุรแพทย์มีแค่ 2-3 คนเอง ซึ่งน้อยมาก มันก็ได้แค่นี้ครับ 
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 นี่คือทีมลูกจ้างชั่วคราวทั้งนั้นครับ ที่อยู่ห้องผ่าตัด ทำให้โรงพยาบาลดูคึกคั่งหน่อยครับ เออมีผ่าตรง 
ผ่าตัดทำให้ผมรู้สึก Smart และเดินไปเดินมาทักทายคนไข้ดูดีครับ  

 อีกงานหนึ่งที่เราภูมิใจมากสำหรับงานห้องผ่าตัด และเป็นงานที่มีคุณค่ามากสำหรับคนในองค์กร คือ การ
ผ่าตัดต้อกระจก เนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลเล็ก  ๆสามารถผ่าตัดต้อกระจกได้ถึง 1,008 ข้างในปีที่แล้ว ตอนนี้มี
ยอดเพิ่มขึ้น 1,020 ข้างแล้วครับ 16 ปีแล้วครับที่เราผ่าตัดต้อกระจกได้โดยคุณหมอวีรพรรณ ธนาประชุม รูปนี้
กรรมการมูลนิธิมาแสดงความขอบคุณว่าเราผ่ามาได้ยังไง รวมทั้งตาแกด้วย ครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่โน้น  

ตอนหลังหมอMedก็อยากเรียนรู้ด้วยว่าจอปราสาทตาอ่านยังไง แกก็นั่งสอนจอปราสาทตาที่โรงพยาบาล 
คือเวลาทำงานที่โรงพยาบาลอย่าไปคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นมี Partime แพทย์มาโรงพยาบาล ผมต้องเรียนให้ทราบว่า
ทุกคนที่มาในโรงพยาบาลด่านซ้ายทั้งหมด ถ้าเป็นคุณหมอจะได้รับเงินเลสราชการ อายุรแพทย์นอกจากมายังต้อง
บริจาคเงินให้โรงพยาบาลอีกตะหาก คุณหมอทำที่นี้ 16 ปีแล้ว สปสช.ไม่ต้องมากยุ่งเลยครับ เพราะแกทำไป แกก็
ทำบุญไปด้วยครับ ฉะนั้นเราทำแบบนี้ได้ เรามีกระบวนการเรียนการสอนด้วย ทีมงานมีความภาคภูมิใจ ผมจับ
ประเด็นตรงที่ว่าเวลาทีมพยาบาลยังมาถามหมอ คุณหมอค่ะสนใจไหม โรคนั้น โรคนี้ เพราะเค้ารู้ว่าถ้าเรามีความ
เชี่ยวชาญโรคนั้นโรคนี้ ญาติพี่น้องเค้าก็จะเข้าถึงการบริการที่สะดวกด้วย เท่านั้นเองครับ ถึงเค้าจะเหนี่อย เค้าก็
ไม่กล้ว แต่ตอนหลังผมบอกว่าพัก  ๆก่อนที่จอดรถเราไม่ค่อยพอครับ เอาละครับนี่คืองานที่มีคุณค่า เอาตัวอย่าง
สักแค่นี้ก่อนครับ  
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การหล่อเลี้ยงด้วยงานที่มีความหมาย “ค่ายน้องใหม่” 
 

 
 

 ต่อไปเป็นงานที่ผมถนัด เพราะงานคลีนิกผมพูดมากแล้วอาจจะผิด และอันตรายครับ อันนี้คืองานที่มี
ความหมาย ซึ่งผมว่าสำคัญมากครับ คือที่โรงพยาบาลเรามีประเพณีอย่างหนึ่ง โดยบังเอิญรึเปล่าผมไม่ทราบ ที่
โรงพยาบาลเรามีค่ายน้องใหม่ทุกปีครับ คือ ค่ายน้องใหม่โรงพยาบาลยุพราชสู่ชุมชน คือ เริ่มจากผมย้ายไปที่
โรงพยาบาลด่านซ้ายไม่มีใครต้อนรับผมเลย เค้าก็ไม่ได้ขับไล่ผม เพราะผมไปวันที่เค้าปิดพอดี เพราะเห็นว่า
เดินทางสะดวก พอมาถึงผมรู้สึกเหงา ว่าเหว่มาก การต้อนรับของเค้า กลายเป็นต้อนรับที่อำเภอครับ ไอ้คนที่ไม่
รู้จักผม ก็มาสรรเสริญผม ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็มาชื่นชมผม ในใจคิดว่าคุณไม่ได้จริงใจกับผมเลยจริงๆ  ผมคิดใน
ใจ ไม่จริงใจ และผมก็คิดว่าถ้าปีต่อไป มีหมอหรือพยาบาลมาใหม่ เด็กเหล่านี้ควรไปรู้จักชุมชน  
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 แล้วผมก็เอาไปนอนที่บ้าน สมัยก่อนพี่โกมาตรก็ยังไม่ได้จบมา ผมก็เอาเด็กไปนอนกับชุมชน รุ่นแรกสุด
คือ รุ่นที่เป็นหมอเบ็ด ผมเอาไปนอนบ้านไหนครับ... และถามว่ารู้จักบ้านไหนบ้างในด่านซ้าย เด็กตอบว่าบ้านที่
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวเสด็จรู้แค่นั้น งั้นผมก็ให้ไปนอนที่บ้านหมากแข้ง เดินไปนอนที่นั่น หนึ่งคืน สองคืน ก็ทำแบบ
นี้มาตลอด เลยกลายมาเป็นประเพณีของโรงพยาบาลเราไป และถ้าเด็กใหม่มาไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล คนงาน 
คนขับรถทั้งหมดต้องไปกินนอนด้วยกันที่ชุมชน สองวัน สามคืน วันแรกไป Suvey ก่อนคืนต่อไปก็ไปอยู่กับ
ชาวบ้านด้วย การทำแบบนี้ทำให้มีความผูกพันกับบ้านนั้น เป็นแบบนี้ตลอดเลย และมีรุ่นต่อ  ๆไป ตอนหลังๆ  มา 
พี่โกมาตรให้เครื่องมือมาใช้ในการวินิจฉัยชุมชนอีก มันก็เลยยิ่งมากขึ้น มากจนผมบอกว่ามาโรงพยาบาลด้วยและ
ค่อยเข้าหมู่บ้าน นี่ครับคือสิ่งที่ได้ ติ่ส่งที่ได้อะไรครับ คือหมอพูดกับคนงานก็เป็นด้วย พยาบาลที่อยู่ward ก็คุย
กับพยาบาล ER ได้ เวลา admit ครับ  ห้องบัตรก็เข้าใจมันเริ่มด้วยการปลูกฝังทีมประสานงานก็เริ่มเกิดใน
โรงพยาบาล เกือบ 20 ปีที่ทำมา และล่าสุดก็เป็นการออกค่ายช่วยเหลือหมู่บ้าน เช่น สร้างห้องน้ำ ซึ่งผมไม่อยาก
เก็บรูปแล้ว มันเยอะมาก  
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การหล่อเลี้ยงด้วยงานที่มีความหมาย “งานประจำที่ไม่จำเจ” 
 

 
 

 อีกงานหนึ่งคือ การหล่อเลี้ยงด้วยงานที่มีความหมาย งานประจำที่ไม่จำเจ ซึ่งอันนี้เราต้องมองครับ ทีมนำ
ต้องมอง ทีมนำต้องมีวิธีการมอง ผมจะลองยกตัวอย่างงานงานที่ไม่ใช่ทางคลีนิกบ้าง ท่านลองคิดถึงงานไอทีของ
โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเป็นไงครับ วัน  ๆหนึ่งก็เครียด มองเครียด เหนื่อย ใครขอข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ก็แฮงค์ ซ่อมคอมพิวเตอร์หมดแรง ตกเย็นตั้งวงกินเหล่า แล้วผมจะมั่นใจข้อมูลของโรงพยาบาลได้
ยังไง ถ้าพวกนี้ทำงานแบบนี้ ถ้าทีมข้อมูลของผมเป็นแบบนี้ โรงพยาบาลผมเสร็จแน่ โรงพยาบาลมีปัญหาแน่ เราก็
มีวิธีการครับ  
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อย่างคุณเดชา แกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเรามานานครับ งานที่มีความหมายคือ ทำระบบ

คอมพิวเตอร์เสร็จ แกก็มีหน้าที่สอนระบบทางไกล ตอนนี้แกภูมิใจมากครับ ที่ได้สอนการติดตั้ง HOSxP รูปนี้ผม
ถ่ายมาได้ ตอนแกกำลังสอนโรงพยาบาล ต้องขอเอ่ยชื่อโรงพยาบาลนะครับ คือ โรงพยาบาลแวงใหญ่  และขณะนี้
แกเองก็ไม่ต้องเดินทางไปสอนที่ไหน แกก็ท้าทายชีวิตแกไปโดยการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ ก็เป็นงานที่ท้าทาย
สำหรับเค้าที่มีความหมาย ความรู้สึกของเขาที่จะได้ C6 C7 ไหม จะได้ 2 ขั้นไหม ชีวิตตัวเองมี Productivity ไหม 
วัน  ๆหนึ่งมีความสุข อันนี้เราส่งเสริมมากเลย ตอนนี้เขามีความสุขกับการเป็นนายสถานีวิทยุ เขาชอบจัดรายการ
วิทยุครับ เป็นวิทยุชุมชนด่านซ้าย เป็นวิทยุชุมชนที่ไม่มีโฆษณาเลย ผมเพิ่งทราบว่าเขาทำได้ เขามีความสุขมาก 
เขาเป็นคนด่านซ้าย ชอบธรรมชาติ ชอบพาเด็ก ไๆปดูนกด้วย  
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ดังนั้นงานของแต่ละคนคืออะไร ไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นแบบนี้ หน้าที่ของผมต้องคอยสังเกต จับยาม 3 ตา 
ว่าแต่ละคนเขาชอบอะไร อย่างเช่นอีกคนหนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของหมอ คนนี้เก่งมากเป็น Programme เขา
เรียกว่าระดับเทพเลย เขามีชื่อเรียกว่าอาจารย์อาร์ม อาจารย์อาร์มตอนจบม.6 ยืนร้องไห้ที่โรงพยาบาล เพราะไม่มี
เงินเรียนราม ราชภัฏ ผมเลยบอกว่าให้มาทำงานที่โรงพยาบาลเลย โดยใช้เส้นผม ความจริงคือแกเล่นบาสเกตบอล
กับผมเป็นตัวจ่าย ส่งเสริมผมให้ชู๊ดประจำ ผมเลยต้องรับเขามา แล้วระหว่างนั้นน้องอาร์มเองก็เรียนต่อวิทยาลัย
การอาชีพ พอเรียนจบคอมพิวเตอร์ เขาก็อยากปรับงานเป็น Programme ของโรงพยาบาล ตอนหลังเราเลยส่ง
เรียนราชภัฎ สุดท้ายตอนนี้จากเด็กกระโปโลตัวเล็ก  ๆก็กลายเป็นอาจารย์อาร์ม ทุกท่านสามารถ Seach คำนี้ได้อ.
อาร์ม หน้าตาอย่างงี้ วันก่อนไปหนองคาย เขาถามอาจารย์อาร์มคนไหน เพราะเค้าทักคนผิด ไปทักคนขับรถ 
เนื่องจากเค้าตัวนิดเดียว ตอนนี้อาจารย์อาร์มติดตั้ง HOSxP ที่โรงพยาบาล และสอนฟรีแวร์ ไม่ต้องเสียเงิน แต่
ท่านไม่ต้องติดต่อมาอีกแล้ว เราไม่รับอีกแล้ว เพราะตอนนี้คิวเยอะมาก อาจารย์อาร์มเขาสอนคอมพิวเตอร์ให้ทุก
คน เขามีความสุขมาก  
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แต่เราดูในชีวิตของเขา เราต้องค้นหาให้เจอจริงๆ  ว่าเขาต้องการอะไร เขาต้องการเงินไหม เพราะเราจ้างเขา
ด้วยอัตราพิเศษ ตอนนี้ได้ภรรยาเป็นพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตรงนี้ตรงกับเป้าหมายเรา และอีกสิ่งหนึ่งที่เค้าชอบ
คือ ดนตรี เขาเล่นดนตรี เขาสอนดนตรีให้นักคอมพิวเตอร์ ซึ่งสิ่งนี้ดีกว่าตกเย็นมานั่งกินเหล้า หยุดเหล้ามาสอน
ดนตรี เขาชอบขี่จักรยานสอนให้นักคอมพิวเตอร์ที่อบรมขี่จักรยาน ชอบเหมือนผม ผมมีความสุข คุณเลิกงานคุณ
มาทำแบบผม ท่านชอบไหมครับ  
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นอกจากนี้เค้ายังมีจิตอาสา ซึ่งปกติโรงพยาบาลเรามีจิตอาสาเยอะมาก แต่เขามาถามคุณหมอครับ ปิด
เทอมผมอยากทำงานจิตอาสา คนโน้นเก่งศิลปะ ส่วนผมสอนพิมพ์สัมผัส  พวกเจ้าหน้าที่นั่นแหละ คือจิตอาสา เขา
สอนลูกเจ้าหน้าที่ทำจิตอาสา ลูกผมพิมพ์สัมผัสเป็นก็เพราะเขา เก่งมากเลย ตอนนี้เขาเตรียมสอนอีกแล้ว เขามี
ความหมายและคุณค่ามาก ทั้งที่  ๆคอมพิวเตอร์ให้ไปทำอย่างอื่นมันก็วน  ๆอยู่แถวนี้ แต่สิ่งมหัศจรรย์ที่ผมพบก็คือ 
ตัวเขาเป็นคนปลูกเห็ดหอมญี่ปุ่นได้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตอนนี้กำลังเช็คอัตราอยู่ เพราะบ้านเขาทำ รากเค้า
เป็นแบบนั้น เค้าก็ต้องเป็นอย่างนั้น ไช่ไหม เราส่งเสริมคนเราต้องดูรากเค้าด้วย ว่าทำไมผมต้องสนใจเรื่องราก 
เพราะพี่โกมาตร ผมรู้จักชาวบ้าน ผมก็ต้องสนใจ เพราะเค้าเป็นแบบนั้น เพราะวันนี้เค้าจะย้ายไหม เพราะวันนี้มีคน
มาเสนอเงินให้เค้า 4-5 หมื่นบาท เค้าบอกไม่ไป เค้าภูมิใจในตรงนี้มาก แล้วตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อีก 1 คน เป็น
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Computer อยากเอามั้งไม่รู้จะทำไง ก็เลยสอนลูกเจ้าหน้าที่ เล่นหุ่นยนต์ โดยมีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่ขอนแก่นมาสอน คนนี้เขาสนใจพวก Computer มากเลยถนัดทางด้านนี้ เค้าเหล่านี้เป็นขุนพล
ของผมไหม...ใช่แน่นอน คนสุดท้ายเป็นคนงานยกเครื่อง ขนเครื่อง เค้าเป็นคนปีนเสาของสถานีวิทยุของเรา และ
เป็นนักจัดรายการวิทยุ เวลาว่างๆ  เค้าก็ชวนเด็กมัธยมไปจัดรายการวิทยุ เค้าชื่อเสนาหอยครับ ว่างๆ  เค้าก็จอดรถ
เพาะกล้ากับเราโดยธรรมชาติ เขาทำรายการ BookStaff กับโรงพยาบาล เพราะฉะนั้นวิธีการตรงนี้เป็นงานที่มี
ความหมาย ที่ตอบว่าเราต้องค้นให้เจอ เราต้องหาเยอะ  ๆเลย       
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การหล่อเลี้ยงด้วยงานที่มีความหมาย “รอยตีนฝากโลก” 
 

 
 

คราวนี้งานที่มีความหมายของผมบ้าง ไม่มีของผมเลย คราวนี้มีของผมบ้าง ผมจะได้ภาคภูมิใจกับเขาบ้าง 
รอยตีนฝากโลกคือ จริงๆ  แล้วลึก  ๆทุกคนคิดถึงการอนุรักษ์โลก แต่ไม่รู้จะเดินทางถึงได้อย่างไร ยิ่งถ้าเรามาทำงาน
ในโรงพยาบาล เรายิ่งมองไม่ออกอะไร งานอนุรักษ์เป็นไง Greenpeace เป็นไง เราแถบไม่รู้เรื่องเลย เพราะเราดูจุด
เล็กนิดเดียวในโรงพยาบาลด่านซ้าย  
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เราทบทวนงบประมาณในการซื้อข้าวสาร 1.5 แสนบาท เราซื้อข้าวสารงา่ยมากเลย ข้าวหมดก็ซื้อข้าว ข้าว

หมดก็ซื้อ แต่พอดีผมไปอ่านหนังสือเรื่อง One month day Smlie เลยได้ลองคิดว่า เราอยากจะเปลี่ยนการซื้อข้าว
จากชาวบ้าน เพราะการซื้อข้าวสารต้องขนมาจากหล่มสัก หล่มสักต้องมาจากโรงสี เดินทางมาก็มีค่าคาร์บอน  ผม
คงไม่ลงรายละเอียด หลายท่านพยักหน้าเป็นที่รู้ ผมตัดสินใจซื้อข้าวเปลือกจากทุ่งนาหอเป็นข้าวที่ชาวบ้านปลูก  
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ข้าวที่ชาวบ้านปลูก ข้าวที่ผมถ่ายรูปจากตรงนี้ เป็นทุ่งที่สำคัญมาก เมื่อ 400 ปีก่อนเป็นทางเดินที่สำคัญ
มากเลย ประโยคแรกที่ถูกกรรมการบริหารถาม คือ แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าข้าวปลอดสารพิษ ผมเจอประโยคเด็ดเลย 
ท่านทราบไหมครับ ผู้ใหญ่นพพรตอบผมว่าไง คุณหมอผมจะให้สารพิษได้ไง ถ้าเมียผมลูกผมไปตรวจป่วยที่
โรงพยาบาล ผมก็จะกินข้าวของผม ผมต้องเอาดีที่สุดให้ลูกเมียผมกินซิ แต่หมอซื้อข้าวจากหล่มสัก หมอรู้ได้ไงว่า
ปลอดสารพิษ ไม่ต้องไปตั้งเกณฑ์ชี้วัด แกตอบมาเสร็จเลยปลอดสารพิษแน่นอนเลย  

 
 

ผมก็มีผู้จัดการโรงสีข้าวของโรงพยาบาล ผู้จัดการโรงสีข้าวนี่แหละ คือ พี่เด็ด เขาเป็นคนทำงานที่ประเทศ
อิสราเอล และส่งเงินมาให้เมีย พอกลับมาจากอิสราเอล เมียก็หนี นี้เป็นสูตรสำเร็จของคนอีสาน แกก็ต้องหางาน
เลี้ยงลูก เสร็จแล้วก็ขับรถโรงพยาบาล เพราะเค้าขับรถได้  

มีอยู่วันหนึ่งผมก็นั่งคุยกันกับอารท์ ทำไมอยากกลับบ้านเร็ว พอดีหมูออกลูก ปกติหมูออกลูกก็บอกปศุ
สัตว์ซิ คุณหมอไม่เข้าใจหรอก ผมต้องนอนกับหมู เป็นอะไรต้องนอนกับหมู คุณหมอไม่เข้าใจหรอก พวกเราทราบ
ไหมครับ เวลาหมูออกลูกมันต้องเฝ้า เห็นไหมครับ หลายคนพยักหน้า เพราะเวลาหมูออกลูก เป็นหมอเรื่องของหมู
ไม่รู้ เป็นคุณหมอความรู้น้อยมาก ต้องรีบขับรถรวดเร็ว อาร์ทนี้มัน 140 แล้วนะ อืมครับ  ๆเดี่ยวหมูผมอาจจะตาย 
เวลาพักร้อนไปพวกเราไปเที่ยวทะเล แต่เค้าไปเกี่ยวข้าว ดำนา ชีวิตเค้า เอางี้ไหมอาร์ทหมอมีเรื่องหนึ่ง
น่าสนใจมาก สนใจไหม เอาล่ะนี้โรงสีข้าวอาร์ทอยู่นี้ก็แล้วกัน สบายมากครับ เค้ายอมลาออกจาก
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คนขับรถมีโอทีเดือนละ 4-5 พันบาท เป็นพนักงานซ่อมบำรุงโรงสีข้าว ตอนนี้เขามีความสุข ไม่ต้อง
รีบกลับมาทำเกษตรพอเพียงของเค้าเลย  

 

 
 

ผมขอย้อนไปนิดหนึ่งที่ผมพูดวันนั้นไปศึกษา ทำไมเราต้องกินอาหารท้องถิ่น ที่เราพิมพ์ 
Why Eat Local Food น่าสนใจมาก สิ่งเหล่านี้ผมคงไม่ลงรายละเอียด ผมก็เลยกินอาหารท้องถิ่น
ตลอด จะลด CARBON FOOTPRINT ตัวผมเองก็อยากกินข้าวอร่อย ข้าวแข็งคงไม่ดี ผมก็โม่มาก 
ผมกินข้าวนาตัวเอง เราก็รู้เป็นเจ้าของนา เป็นลูกเจ้าของนา ท่ายืนจะเหมือนกัน  
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รูปนี้เป็นนักศึกษาแพทย์รามา เวลามาด่านซ้ายผมจะให้ดำนา เกี่ยวข้าว เพื่อขยายพื้นที่นา 

แล้วผมก็จะให้คะแนนเต็มถ้าใครดำนาเยอะ  
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เมื่อก่อนผมไม่เคยสนใจเลยวิถีความเชื่อธรรมชาติ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การทำนาผมต้องทำพิธี
เหล่านี้ด้วย มีความรู้สึกมีความผูกพันธ์ ตอนนี้ผมรู้สึกดีใจไม่ต้องซื้อข้าวกิน ผมไม่สนใจว่ายางพารามี
ราคาเท่าไร ผมมีข้าวกินที่มาจากที่นาผมก็เพียงพอ นี่คือแรงบันดาลใจ ผมคิดว่าในตัวผม คือ 
Personal Tranfrom มันต้องมาจากตัวเองด้วย คือ เวลาจะทำอะไร มาประชุม ฟังผมเสร็จเข้ าใจ 
กลับไปทำเลย ท่านผิดปกติทันที ฟังหมอภักดีเสร็จอันตราย นี่เป็น Personal Tranfrom ของเค้า 
เขาก็เปลี่ยนแปลงของเค้า Step ต่อไปผมจะให้ดู เวลาเราทำเรื่อง CARBON FOOTPRINT ที่
เช่ือมโยง Organizational Transform ที่เกิดขึ้น 
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ตอนแรกโรงพยาบาลเราต้อง HA ปวดหัวจะประเมิน คือ น้ำเสียผ่านหรือไม่ผ่าน พอผ่าน
เสร็จฉลอง ปรากฎว่าฉลองกันตรงนี้ 

 

 

สุดท้ายองค์กรเราต้องคิดใหม่ หยุดตรงนี้ไม่ได้ เราก็ลองเปลี่ยนปุ๋ย โดยการทำปุ๋ยหมัก 
โรงพยาบาลต้องปลูกผักเอง เรายากจนมาก เพราะเราต้องเลี้ยงสัตว์เอง เลี้ยงวัวด้วย พวกเราทราบ
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ไหมว่าโรงพยาบาลด่านซ้ายเลี้ยงวัวด้วย เรารู้ว่ามีกำไร เมื่อไหร่จะขาย เรามีเงินกองทุน มีไส้เดือน 
เราทำเองหมดแล้วครับ ที่ทำโครงการเหล่านี้  แต่สิ่ งที่แน่นอนเราเปลี่ยน Organizational 
Transform เป็นองค์กรที่ให้ความรู้ชุมชน  

 

 
 

ตอนนี้เราก็จัดค่ายเกี่ยวกับค่ายธรรมชาติ เด็กเหล่านี้ก็มารู้ระบบจัดการน้ำเสียภายใน
โรงพยาบาลด่านซ้าย เราเรียกว่าเป็น Organizational Transform เวลาเราทำงานนี้อย่าทำคน
เดียว เราต้องทำงานกับครู เราดูก็รู้ว่าในนี้ใครเป็นครู เพราะครูมีกล้อง Digital มาตลอด เพื่อเป็น
อาจารย์ระดับ 3 ระดับ 8 เขาต้องถ่ายรูปตลอด เวลาทำงานท่านต้องมี coordinator 
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เสาร์-อาทิตย์นี้ผมต้องมีเดินป่าข้างบนอีกแล้ว บางทีมาพร้อมกล้องแล้วถ่ายรูปก่อน ผมต้อง
ถามว่าอาจารย์ครับช่วยถามหน่อย บางทีถ่ายเสร็จแล้ว มาขอรายงานทีหลัง ถ้าถามซะตอนนั้นก็ไม่
ต้องมาขอรายงาน แต่ผมก็ไม่ว่ากัน แต่องค์กรต้องเปลี่ยนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้องเปลี่ยนเลย 
เราไม่ต้องมาเพียงชื่นชมว่าผ่าน HA แล้ว อาจารย์ปรมินทร์ไม่ดู คงไม่ใช่ พอต่อไปเราเรียนเรื่อง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ด่านซ้าย เรามีแม่น้ำหมัน แต่ผมก็ไม่ค่อยสนใจหรอก แต่แม่น้ำหมันนี้คนรุ่น
พ่อแม่นี้เค้าศรัทธากันมากเลย ถึงขนาดนี้มีพิธีบูชาแม่น้ำกัน ตอนนี้เค้าก็เศร้าใจมากกับเวลาที่แม่
น้ำมันแย่ลง ก็เพราะว่าความตื้นเขิน ป่าถูกทำลาย ทรายเยอะ สุดท้ายเราชวนเค้ามาทำงาน แล้วมา
เรียนรู้กันอนุรักษ์แม่น้ำหมัน โดยขอความร่วมมือเขตเทศบาลคุณอย่าทิ้งขยะมาก อย่าปล่อยของเสีย
ลง และนี้ก็เป็นกิจกรรมสืบสายน้ำ เวลาผมตอบพรพ.เวลาไปเยี่ยมโรงพยาบาลด่านซ้าย เชี่ยวชาญ
เร่ืองอะไร เป็นยอดขุนพลเรื่องอะไร ผมมีความเช่ียวชาญนักสืบสายน้ำครับ อาจารย์ตกใจครับ ทำไม
หมอภักดีเชี่ยวชาญ ผมตอบว่าก็อาจารย์ดูซิอาจารย์ถามตัวไหน ผมตอบได้ไมดเลย ผมรู้ว่าชีประขาว
ตัวแบนเป็นอย่างไร จักกะแลตัวอ่อนเป็นอย่างไร ผมรู้หมดครับ แต่ถ้าถามทางคลีนิคผมไม่ค่อยตอบ
เท่าไรครับ ก็มาทำค่ายพวกชี้วัดทางชีวภาพ พวกเด็กมัธยมช่วงชั้น 2 และ 3 จะได้เรียนรู้ Indicater 
ทางชีวภาพเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ เวลาเราบอกเด็กรักษ์แม่น้ำ ทำดีกับแม่น้ำ เด็กจะถามว่ารักษ์
ยังไง และทำดียังไงกับแม่น้ำ พ่อแม่ไม่รู้หรอก แต่ถ้าเด็กเห็นความอุดมสมบูรณ์จะเป็นแบบนี้ เดี่ยว
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หมอจะพาไปดูหลังตลาดว่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีหนอนลิ้นแดงเท่านั่นเอง ก็ทำได้ก็พาไป เป็น
กิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุข เป็น Social Transform บ้างเล็กน้อยครับ  

 

 
 

เพราะฉะนั้นเราลองทดลองตัวเอง เวลาเราไปฟังคุณหมอวิธานพูด ซึ่งที่จะเกิดขึ้น  ที่จะ
เปลี่ยนอะไรที่ด่านซ้าย ผมยกตัวอย่างมาครับ เริ่มจาก Intitaing ต้องเป็นการรับรู้ของเรา พี่โกมาตร
ก็สอนแล้วเรื่องการรับรู้ รับรู้เสร็จเราต้อง Observer นี่ครับผมกำลังเกี่ยวข้าว ดำนาอยู่ เราต้อง 
Sensing ลงมือทำเอง ต้องทำเองครับ คือบางที่ไม่ทำเองไม่รู้สึกหรอกครับ คือต้องมี Creating เร่ือง
เล็กๆ น้อยๆ แค่แสนห้าหมื่นบาทเราไม่ต้องซื้อข้าวจาหล่มเก่า แต่ซื้อข้าวจากทุ่งนาหอนี้ ทำให้เรา
รู้สึกถึงคนด่านซ้ายมหาศาลเลย สุดท้ายผมยังไปไม่ถึงครับ Evolving คือในต่างประเทศจะมีอยู่กลุ่ม
หนึ่งไม่ยอมบริโภคอาหารที่เกิน 100 ไมล์จากบ้านตัวเองเลยครับ เค้าขนาดนั้นเลยจริงๆ ครับ คือถ้า
เข้าใจเรื่อง CARBON FOOTPRINT ต้องไปศึกษามาบ้างนะครับ การมาประชุมต้องลงทุนบ้างนะ
ครับ ไม่ใช่รับไปหมดเลย 
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รอยตีนฝากโลก หมายถึง ผลงานการปล่อยคาร์บอนของเราแต่ละคน รอยตีนฝากโลกไซส์ใหญ่เท่าไร ก็
หมายถึงการใช้ชีวิตล้างผลาญทรัพยากรมากเท่านั้น นี่คือความหมายของรอยตีนฝากโลก ปัจจุบันเค้าใช้คดว่า
รอยเท้าไช่ไหมครับ CARBON FOOTPRINT ครับ  
 

 
 อยู่ที่ด่านซ้ายตั้งนานรักษาโรคอะไรไม่ค่อยได้มาก แต่ก็มีความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งคือ เราสามารถเปลี่ยน
เมืองด่านซ้ายให้ใช้รถจักรยานได้ ซึ่งใช้เวลาเกือบ 20 ปี ที่ด่านซ้ายถ้าทุกท่านไป เค้าก็จะใช้จักรยานกันเยอะ นี่ผม
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ก็ขี่จักรยานมาทำงานกัน หนังสือสารคดีหลายเล่มมาถ่ายทำกัน เราดีใจมากเลยที่ได้ลงปกหนังสือ พอได้ลงหนังสือ
เค้าก็เปลี่ยนบก.ทันทีเลย บก.ก็ย้ายไปอยู่ไทยทีวีแล้วครับ ที่ได้ย้ายเนื่องจากว่ามาถ่ายรูปจักรยานที่ด่านซ้าย เรื่อง
เล็กนิดเดียวครับ ผมกำลังคิดถึงว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีผมคงไม่มีปัญญาไปสั่งคนทั้งประเทศให้มาเต้นอารบิกหรอก
ครับ ผมว่ามันคงยาก แต่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตด่านซ้าย ท่านทราบไม่ครับว่า ท่านไปด่าน
ซ้ายถ้าไม่ขี่จักรยานท่านจะขาดรสชาติในชิวิตไปเลย ผมชอบขี่จักรยานมาก ขี่ไปซอกเล็กซอกน้อย เพราะเป็นเมือง
เก่า ปลอดภัย น่าขี่ที่สุดเลย เรามีจักรยานเยอะมาก 4-5 ปีที่ผ่านมาเราซื้อจักรยาน 5 ล้านบาท ซื้อกับผม ผมไม่ได้
เอากำไร ทั้งผ่อนทั้งกู้ยืมทุกอย่าง มีความสุขมากครับ ลองไปดู และไปขี่จักรยาน เรามีความสุขมากับการใช้
จักรยานครับ นี่คืองานที่มีความหมายในชีวิตของผมครับ  
 

การหล่อเลี้ยงด้วยงานที่มีความหมาย “จิตอาสา” 
 

 
 

 ต่อไปเป็นการหล่อเลี้ยงงานที่มีความหมายจิตอาสา คราวนี้ขอเล่านิดหน่อย เนื่องจากเวลายังพอมี  
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จิตอาสาทำยังไงดี Check List มีปัญหา เพราะโรงพยาบาลด่านซ้ายไม่มีคนสูงอายุมาเสริฟ์น้ำในโรงพยาบาล และ
แจกยาหม่อง เลยตกเกณฑ์ข้อนี้ ผมเลยโอ้โห ผมทำไงดีละครับ ทำไง พอดีเค้าจะมาตรวจ นึกขึ้นได้ว่าให้ใครมา
ปลอมตัวหน่อย เพื่อเค้าจะมาเห็น เวลาเรารับรู้จิตอาสาต้องเติบโตจากภายในก่อน จิตอาสาผมเป็นนี้ได้ไหมครับ 
สสจ.ผมก็ใจดีครับ ภักดีเธอ  ๆช่วยทำหน่อย มีอย่างนี้ รับส่งทางอินเตอร์เน็ต ช่วยทำเถอะ ไม่มีก็ติกไป ผมโกหกไป
หมด เค้าก็ไม่เห็นว่าอะไร ผมเลยสำหรับเรื่อง 3 D เดอะเบสท์ครับ แต่อย่าให้เค้ามาตรวจใหม่นะครับ เดี่ยวผมตก 
แต่จิตอาสาที่โรงพยาบาลเราทำในมุมมองของหมอ คือ การทำงานกับเด็ก หรือเรื่องเพาะกล้า ซึ่งทำมาตั้งแต่ปี 
2544 ท่านทำเถอะครับ งานเกี่ยวกับเด็ก มีตั้งแต่งานวันเด็ก รณรงค์เด็ก หรือไปทำกับเด็กที่ไหน ไปเลยครับ หากิน
กับเด็กได้ผลจริงๆ  ค่ายเด็ก พยาบาลที่อยู่ที่ward ไม่เคยเห็นหมู่บ้านเลย ก็มีจิตอาสาลงทะเบียนกันไปทำเพาะกล้า 
ไปอ่านหนังสือนิทานให้เด็ก จะได้หายเครียดบ้าง เวลาอยู่ที่ward ค่ายสืบสายน้ำนี้ผมชอบเอง บางทีนักกีฬา
โรงพยาบาลก็จะมีกิจกรรมเด็กวิ่ง 20 ขา กิจกรรมเยอะแยะ เค้ามีวิธีการคิดเอง เค้ามีมุมมองของเค้าเอง เช่น ค่าย
ศิลปะ บางคนชอบศิลปะก็จะไปค่ายนี้ บางคนเค้าเว็ปโรงพยาบาลก็จะเห็นเต็มไปด้วยค่าย ผู้ใหญ่ก็จะไม่ค่อยไป
โรงพยาบาลเรา เพราะไม่มีค่ายผู้ใหญ่ มีแต่คายเด็กเป็นจำนวนมาก มีความสุขครับ นี่คือการหล่อเลี้ยง  

 



                           

การประชุม 12th HA National Forum                                                         
15 – 18 มนีาคม 2554 ศูนยก์ารประชุมอมิแพค็ เมอืงทองธาน ี  

 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  55 

 
 

รูปนี้คือ จิตอาสาในการพัฒนาภูมิทัศน์โรงพยาบาล นี่คือตึกใหม่ของโรงพยาบาลเรา เราก็จะช่วยกันปรับ
เอง ทำเอง โรงพยาบาลด่านซ้ายสวยครับ ผมยืนยัน ผมมั่นใจครับ สวยมากไปดูได้เลย  
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แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมาก ชอบใจมาก ที่ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจ คนในรูปนี่ เค้ามาขอขายของที่
โรงพยาบาล เค้าไม่ต้องเสียค่าสัมปทานเลย ผมก็แอบไปดูครับว่า เค้าทำอะไร พอไปเห็นเค้า เค้ากำลังกรวดลาน
โรงพยาบาลได้สะอาดมากครับ แล้วกรวดตลอดเลย ก็เลยไปถามเค้าว่ากรวดทำไม ทำไมทำให้ถึงขนาดนี้ เพราะหมอ
ก็มีคนสวน เค้าตอบว่า ถ้าเห็นมันไม่สวย ก็ไม่สบายใจคุณหมอ ผมเลยบอกว่า นั้นคุณอยู่ที่นี้จนผมเกษียณก็แล้ว
กัน ทราบไม่ครับว่าผมถูกร้องเรียนว่าให้คนเข้ามาค้าขายในโรงพยาบาลโดยไม่ได้มีการประมูล ต้องถูกประมูล ต้อง
โปร่งใส ถูกระเบียบ ถูกธรรมภิบาล ผมไม่สนใจ ให้เค้าไปร้องเรียนศาลปกครองเลย เพราะถึงผมเปิดประมูลเมื่อไร 
คุณจะไม่ยอมเก็บขยะอย่างผมทันทีเลย แล้วคุณก็จะไม่รักษาโรงพยาบาล คนนี้ครับเมื่อวานลูกเค้าไปช่วยคนครัว
ผมล้างจานด้วย ผมเลยบอกว่าชาติหน้าคุณก็ได้ขายที่นี้ ผมให้อีกชาติหนึ่งเลยครับ คือ รากของคนเป็นยังไงก็จะ
เป็นยังงั้นครับ อย่างนั้นเราเห็นเลยมีคนเดินมาจากตลาดพูดเลยว่า ต้องเปิดประมูล ผมสู้เต็มที่ครับคุณหมอ ผมจะ
ขายอย่างนี้ครับคุณหมอ ผมเลยบอกว่าพอล่ะ ที่เค้าขายแบบนี้ก็ดีแล้วครับ  

 

 
 

งานจิตอาสาบางทีเป็นงานเล็ก  ๆน้อย  ๆที่มีความสุข คืองานจัดอกไม้ พยาบาลของเราชอบมาก องค์กรเรา
มีความสุขมาก และมีความเชี่ยวชาญในการจัดดอกไม้งานแต่งงานครับ โดยทีมพยาบาล เพราะถ้าแต่งงานใหม่ได้ 
ผมก็จะใช้บริการเค้าด้วย เพราะร้อยละ 90 ของวัสดุใช้ของโรงพยาบาลครับ รูปนี้คือ การจัดดอกไม้รับเสด็จสมเด็จ
พระเทพฯ โดยเสด็จมาที่โรงพยาบาลของเรา ทุกคนจะจัดหมด จากรูปจะเห็นว่าหมอนี่ไม่ค่อยเป็นหรอกครับ จะนั่ง
จับนิดหน่อย แต่พยาบาลนี้มืออาชีพมากเลย Creative ครบั  
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อีกอย่างหนึ่งที่จิตอาสาเล็กมาก คือ ทหารเกณฑ์ที่ผมชอบรับเข้ามาทำงานมาก เนื่องจากเค้าตัดผมเก่ง รูป
นี้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงของโรงพยาบาล ทุกวันพุธแก่จะตัดผมให้คนไข้ฟรี เรื่องเล่าที่แกส่งพี่โกมาตรครับ คือ คนไข้
คนเดิมเดินมา แต่วันนี้ไม่ใช่คนไข้ครับ เพราะว่าหายแล้ว กลับมาหาแก เพราะว่าอยากตัดผมกับแก เพราะคิดถึง
ความรู้สึกที่ได้คุยกันตอนตัดผม ผมเคยบอกเค้าว่าทำไมไม่ไปเปิดร้านตัดผม จะได้ได้เงินค่าตัดผม เค้าบอกว่าไม่
เปิดหรอกครับคุณหมอ เพราะเค้ามีความสุขที่ได้ทำ ทุกวันนี้แกเป็นช่างตัดผมของโรงพยาบาลเราเลยครับ แต่ที่
เจ็บใจครับ คือญาติคนไข้ที่มาด้วยครับ ต้องการตัดผมด้วย  
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รูปที่ประทับใจมาก และพอไปค้นรูปเก่าๆ  เพื่อมาพูดวันนี้ก็ต้องสะอึกเลยครับ พอเห็นรูปนี้ ผมไปงานบุญ
ที่วัด ผมก็ไม่ค่อยใส่ซองหรอกครับ บางทีก็แกล้งทำฟอร์มว่าลืมกระเป๋าสตางค์บ้าง นี่คือบุคลิกของผมอยู่แล้ว 
กลับมาตกใจเลยครับ ผมเห็นเจ้าหน้าที่การเงินลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือน 7,000 บาท 6,000 บาท ทำโรงทานครับ 
เค้าเรียกผมให้ไปกินอาหารครับ คุณหมอกินหน่อยค่ะ ทั้ง 4 คน เจ้าหน้าที่ผมหมดเลยครับ ลูกจ้างชั่วคราว ส่วน
ผมเงินเดือนมากกว่าเค้าตั้ง 5 เท่า ยังไม่เคยคิดทำทานเลยครับ ผมเลยเดินเรียบ  ๆเคียงๆ  ก็เลยกิน และคิดได้ว่าใน
ชีวิตของเราต้องรวยก่อนถึงทำทานรึเปล่า พอเจอน้องๆ  เหล่านี้ เห็นรอยยิ้มแล้ว ต้องคิดใหม่เลยครับ ผมได้เรียนรู้
เลยครับว่า ต้องทำทาน ตอนนี้ทำเป็นบ้าเป็นหลังครับ แต่คงไม่หนักเท่าเค้าหรอกครับ  

 

 
 

รูปนี้มูลนิธิขาเทียมของเราก็เป็นจิตอาสาข้างนอกด้วยครับ  
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คุณหมอกิจจา จากมูลนิธิใจใหม่ หรือเครือข่ายหัวใจใหม่ พดูได้ดมีากครับ จากผู้บริหารที่สนใจตัวเลข
ตัวชี้วัดครับ คุณหมอบอกว่า เราต้องเป็นผู้นำทีต่ื่นรู้ รู้จักศกัยภาพของตัวเอง จดุเปลาวไฟในหมู่ผู้คน ให้พวกเค้า
เห็นความสามารถทีจ่ะจารึกการกระทำ อันสร้างสรรค์ของตนเองให้กับโลกใบนี้ คือ KPI กต็อ้งสนใจด้วยแตต่รงนี้ก็
ต้องเอาด้วย นี่คอื การสร้างขนุพลทีด่่านซ้าย และการสร้างขุนพลของด่านซ้ายไม่ใช่เป็นแค่ทีมนำอย่างเดียวแต่ทกุ
คนร่วมมือร่วมใจกันในโรงพยาบาล  
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 แต่ขออีกสไลด์ครับที่ใช้ของคุณหมอกิจจามาพูดเกี่ยวกับคนในองค์กร ผมได้เตรียมพื้นที่อีกมากในการ
เรียนรู้ไม่ใช่การทำงาน แต่ให้โรงพยาบาลด่านซ้ายเป็นโรงพยาบาลที่ทำงานที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และให้เค้ารู้
ว่างานที่เค้าทำนั้น มีความหมาย ผมก็จบรูปสุดท้ายรูปนี้ครับ ชอบมากเลย จากเบอร์ 5 เบอร์ 7 ที่ต้องแข่งขันกัน
เหมือนควาย ผมคิดว่า ผมเริ่มต้นด้วยควายก็ต้องจบด้วยควายครับ ทุกคนคิดไม่ครับว่าภาพนี้ดูอบอุ่นครับ เราใช้
งานเค้ามากในช่วงหน้านา เมื่อหน้าหนาวมาฟางออก เราก็ต้องหาให้เค้ากิน ผมจะเป็นตัวนี้ หรือตัวโน้น ก็ไม่สำคัญ
ครับ ขอให้อยู่กับชาวบ้านได้ก็เพียงพอครับ ขอบคุณครับ 
  

 เป็นยังไงบ้างครับเห็นภาพของผู้อำนวยการท่านหนึ่ง ซึ่งนำองค์กรอย่างเข็มแข็ง ท่านทำอะไรหลายอย่าง 
ทฤษฎีที่ผมนำมาเกริ่นก่อนนำเรื่องของอาจารย์ภักดีครับ ไม่เห็นต้องใช้เลยใช่ไหมครับ ในเรื่องของการสร้างองค์กร
ถึงแม้ว่า ผลพลอยได้อาจารย์จะได้รับรางวัลอยู่เรื่อย  ๆนี่ก็เป็น Outcome ภาพความภาคภูมิใจครับ ซึ่งหลายท่าน
ที่ฟังแล้ว อยากไปทำงานกับอาจารย์ที่ด่านซ้าย จังหวัดเลยไม่ครับ ถ้าใช่ตบมือให้อาจารย์อีกครั้งครับ ครับถึง
ตอนนี้มีอะไรจากด้านล่าง จะถามไหมครับ หรืออาจารย์โกมาตรอยากถามอะไรไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอยกเวทีให้
อาจารย์ทวีรัชต์ครับ ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สิ่งที่อาจารย์ภักดี เล่าให้เราฟังนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นครับที่
ทำให้ด่านซ้าย เพราะท่านได้ทำในหลายสิ่ง หลายอย่างให้แก่โรงพยาบาล แต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ท่านพูดวันนี้คือ การ
พัฒนาคน การเปิดพื้นที่ให้คนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในการที่จะทำงาน นอกจากให้โอกาสแล้วยังให้แรงบันดาลใจ
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สำหรับทุกคนที่เป็นบุคลากรของท่านด้วย ผมคิดว่าคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานนครับ เรายังมีสิ่งดี  ๆสิ่งสวยงามเป็นตัวอย่างให้เราได้นำไปปฏิบัติเสมอ ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่
อาจารย์ภักดี ได้นำสิ่งดี  ๆมาเล่าให้เราฟัง รวมทั้งคุณหมออุดมที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ขอบคุณครับ 

  

 


